
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังท่ี 4 ประจ าปี 2566 

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

--------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  

2. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  

3. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 4. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

5. นายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

6. นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

  7. นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 8. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 9. นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 10. นางรัญจวน ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 11. นายภัทร โลหติกาญจน ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 12. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 13.  นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 14. นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 15. นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 16. นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 17. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 18.  นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 19. นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 20. นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 21. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 22. นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ผู้ไม่มาประชุม 

 1. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ลากิจ) 

 2. นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ลากิจ) 

 3. นางสาวพิชญาพร พิชญวิวัฒน์       สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ขาด) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ฝา่ยบริหาร) 

 1. นายกิตติ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

   นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 2. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 3. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 4. นายนนทวัชร์ แสงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 5. นายเศรษฐวุฒิ จวิะสันตกิาร เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. พันจ่าอากาศเอกณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์ ปลัดเทศบาล 

 2. นายกิตตธิัช ตะโนรี รองปลัดเทศบาล 

 3. นายนพดล บุญมา รองปลัดเทศบาล 

 4. นายธวัตร์ชัย จารุธนกุล ผูอ้ านวยการส านักช่าง 

 5. นายสุนทร จวงพลงาม ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

 6. นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 7. นายอนุรักษ์ อุตยานะ ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่  

 8. นายสวาท จ าปาอูป หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล 

 9. นางสาววิไล วงศพ์รม หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

    รก.ผูอ้ านวยการกองยุทธศาสตร์ฯ 

 10. นายบุรินทร์ ค าไว หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานทั่วไป  

   แทน ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 11. นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน ์ ผูอ้ านวยการส่วนบริหารการศึกษา 

 12. นางสาวสุกัลญา เรืองรุ่ง ผูอ้ านวยการส่วนสง่เสริมการศกึษา 

 13. นายวัชรพงศ์ วงศชุ์มภ ู ผูอ้ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 

 14. นายเอกรัตน์ สกุลประดิษฐ์ ผูอ้ านวยการส่วนการโยธา 

 15. นายสุทัศน์ ก้องสุรกานต ์ หัวหนา้ฝา่ยสาธารณูปโภค 

 16. นายสุชาติ เทพพรมวงศ ์ หัวหนา้ฝา่ยปกครอง 

 17. นางสาวนริศรา หงสกุล หัวหนา้ฝา่ยประสานงาน อปท. 

 18. นางวิจิตรา เตียวตระกูล หัวหนา้ฝา่ยแผนงานและงบประมาณ 

 19. นางพัชนิดา สุวรรณจักร์ นักวิชาการคลังช านาญการ 

 20. นางเบญญาภา ต้นกันยา นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

 21. นางสาวลัดดาวรรณ ดิษฐา นักวิชาการคลังช านาญการ 

 22. นายธนาวัฒน์ พุทธวงศ์ นักวิชาการสุขาภบิาลปฎิบัติการ 
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 23. นางสาววรรณเสด็จ รัตนมงคล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 24. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 25. นางกนิษฐา ไชยแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 

 26. นายศิริมงคล พรหมมูล เทศกิจ 

 27. นายชัยชนะ สุระแสง เทศกิจ 

 28. นายอ านาจ ดวงใย เทศกิจ 

 29. นายวรพงษ์ มาลัย ผูช่้วยธุรการ 

 30. นายณฏฐพล พงษ์สิรนิทร คนงานประชาสัมพันธ์ 

 31. นายมานัส ตาวิกา คนงานประชาสัมพันธ์ 

 32. นายวรพล ขิตตวิรรณ คนงานบรรเทาสาธารณภัย 

 33. นางสาวศริิกัญญา วงศว์ุฒิ คนงานสารบรรณ 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

 1. นายสุพล พัฒนานุกูล ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปางผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และผู้เข้ารับฟัง

การประชุมทุกท่าน การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2566 กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางที่ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมและอยู่ในที่ประชุม

แห่งนี้แล้ว มีจ านวน 17 ท่าน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม บัดนี้ ถึงเวลาที่ท่านประธานฯ 

นัดหมายแล้ว กระผมจึงขอเรียนเชิญท่านสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขึ้นจุด

ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป เรียนเชญิครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง วันนี ้เป็นการประชุมสภาเทศบาล

นครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2566 ในนามสภาเทศบาลนครล าปางขอต้อนรับ

ทุกท่านที่มาร่วมประชุมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครล าปางในครั้งนีด้้วยความยินดียิ่ง ก่อนที่จะ

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง 

และแจ้งกรณีนายกเทศมนตรีนครล าปาง มอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริงและอภิปราย ชี้แจงหรือแถลง

ญัตติตอ่สภาเทศบาลนครล าปาง เชญิครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการ

สภาเทศบาลนครล าปาง ขอเรียนแจ้งประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง และการมอบหมายผู้แถลง

ข้อเท็จจริง และอภปิรายชี้แจง หรอืแถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครล าปางตามหนังสือเทศบาลนครล าปาง 

ดังนี้ 

ประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรื่อง  ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ  

สมัยที่ 3  ประจ าปี 2566 

------------------------------------------ 

ตามที่ สภาเทศบาลนครล าปาง ก าหนดการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 3 ประจ าปี 2566 มีก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2566 เนื่องจากสภาเทศบาล

นครล าปางได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

(วาระที่หนึ่ง) ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 

2566 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 โดยก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 วัน คือ วันที่  19 – 21 

สงิหาคม 2566 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 

และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 18.30 น. และก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาค าแปรญัตติฯ ของ

คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 2 วัน คือ วันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 

16.30 น. ซึ่งเห็นว่าสภาเทศบาลนครล าปางไม่อาจพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แล้วเสร็จทันภายในระยะเวลาที่ก าหนดในสมัยประชุมสามัญ

ดังกล่าว จึงขออนุญาตขยายเวลาการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2566 ออกไปอีก 

30 วัน ตั้งแตว่ันที่ 31 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566 และต่อมาผูว้่าราชการจังหวัดล าปาง

ได้อนุญาตให้สภาเทศบาลนครล าปางขยายเวลาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2566 ออกไปอีก 

30 วัน ตัง้แต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566 ตามที่ขอ นั้น 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496       

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จงึขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 3 ประจ าปี 2566 ออกไปอีก 30 วัน ตัง้แต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566 

 จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ          ณ          วันที่   29   สงิหาคม  พ.ศ. 2566 

สมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

(นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
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หนังสือ 

ที่ ลป 52001/4477               ส านักงานเทศบาลนครล าปาง  

                 ถนนฉัตรไชย ล าปาง 52100 

4  กันยายน  2566 

เรื่อง  มอบหมายผู้แถลงขอ้เท็จจริง และอภปิราย ชีแ้จง หรอืแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป 52001(สภา)/159 ลงวันที่ 1 กันยายน 2566 

  ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครล าปางก าหนดประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. 

เป็นต้นไป ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  เพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 

เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ขา้พเจา้ นายกิตติ จวิะสันติการ  

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอมอบหมายให้ ปลัดเทศบาล 

ผู้อ านวยการส านัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้แถลงข้อเท็จจริง และให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบส านัก/

กองต่าง ๆ เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติ และตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง ดังรายชื่อ

ต่อไปนี ้

 - นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 - นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

กิตติ  จิวะสันติการ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

จึงเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ จากนี้ไปกระผมขอน าเรียนท่านประธานได้ด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระเป็นล าดับต่อไป ขอบคุณครับ 
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 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

1.1 ประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2566 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่

ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.1 ประกาศสภาเทศบาลนครล าปาง เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภา

เทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2566 ตามที่ ผูว้่าราชการจังหวัดล าปาง ได้อนุญาต

ให้สภาฯ ขยายเวลาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2566 ออกไปอีก 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 

สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566 ตามที่ขอ และก็ไดจ้ัดท าประกาศขยายเวลาการประชุมสภาฯ 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2566 ออกไปอีก 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 

29 กันยายน 2566 แล้วนัน้ ซึ่งเมื่อสักครู่เลขานุการสภาฯ ก็ได้อา่นประกาศให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 

ประจ าปี 2566 วันพฤหัสบดีท่ี 17 สิงหาคม 2566 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ระเบียบวาระที่ 2 รับรอง

รายงานการประชุม ข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 

ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ ไม่มี

ท่านใดจะแก้ไขนะครับ เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุม สมาชิกท่านใด

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 

2566 วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่

ประชุมจ านวน 20 คน รับรองรายงานการประชุม จ านวน 19 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  สมาชิกท่านใดไม่รับรอง

รายงานการประชุม โปรดยกมอื 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  สมาชิกสภาฯ ไม่รับรอง

รายงานการประชุม  ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 จ านวน 19 เสียง , ไม่รับรอง

รายงานฯ ไม่ม ี, งดออกเสียง จ านวน 1 คน (ประธาน)  
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2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 

ประจ าปี 2566 วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 2 ข้อ 2.2 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2566 

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม จงึขอเลื่อนรับรองรายงานการประชุมไปในคราวถัดไปครับ  

ที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่น

ห้าพันบาทถ้วน) (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม่ ข้อ 5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ส านัก

ปลัดเทศบาล) ขอเชญิผูเ้สนอญัตติครับ  

 นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตต ิดังนี้ 
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ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวน  2 รายการ เป็นเงินจ านวน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นหา้พันบาทถ้วน) (ส านักปลัดเทศบาล) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี         

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัตโิอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ส านักปลัดเทศบาล) ตาม

หลักการและเหตุผล ดังนี้  

       หลักการ 

 เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 รายการ เป็นเงนิจ านวน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

(ส านักปลัดเทศบาล) ซึ่งการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

 ด้วย ห้องประชุมของเทศบาลนครล าปาง มีการติดตั ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภท          

ทีวีอัจฉริยะ (Smart TV) และเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ แต่ยังขาดเครื่องส ารองไฟ ซึ่งหากเกิด

เหตุการณ์กระแสไฟฟ้าดับหรือไฟตก อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือราชการได้ 

ดังนัน้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงมี

ความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเครื่องส ารอง

ไฟฟ้า แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และโอนไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

รายละเอียดดังนี ้

 โอนลด 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ รวมเป็นเงินจ านวน 75,000 บาท 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หรอือิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงินจ านวน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นหา้พันบาทถ้วน) ดังตอ่ไปนี้ 
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ล าดับที่ รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

1. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จ านวน 1 เครื่อง      11,000 บาท 

2. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 32,000 บาท     64,000  บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    75,000  บาท 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา

ท้องถิ่น” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 

75,000 บาท (เจ็ดหมื่นหา้พันบาทถ้วน) (ส านักปลัดเทศบาล) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

    ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)    กิตติ  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

       (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

          นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใด

จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ และผมพิจารณาดูแล้ว 

ครบองค์ประชุม ในญัตติ ข้อ 5.1 สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาท

ถ้วน) (ส านักปลัดเทศบาล) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณ

รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม ่จ านวน 20 เสียงครับ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ฯ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้โอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2  รายการ เป็นเงินจ านวน 

75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ส านักปลัดเทศบาล) จ านวน 20 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี นอกนั้น

งดออกเสียงนะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ส านัก

ปลัดเทศบาล) จ านวน 20 เสียง, ไม่อนุมัต ิไม่ม,ี งดออกเสียง 1 คน (ประธาน)  

 

5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 

3 รายการ เป็นเงนิจ านวน 75,500 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม่ ข้อ 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 

3 รายการ เป็นเงินจ านวน 75,500 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) (ส านักปลัดเทศบาล) ขอเชิญ

ผูเ้สนอญัตติครับ  

 นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตต ิดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ เป็นเงิน

จ านวน 75,500 บาท (เจ็ดหมื่นหา้พันห้าร้อยบาทถ้วน) (ส านักปลัดเทศบาล) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
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ข้าพเจา้ นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัตโิอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ เป็นเงินจ านวน 

75,500 บาท (เจ็ดหมื่นหา้พันห้าร้อยบาทถ้วน) (ส านักปลัดเทศบาล) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

       หลักการ 

เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

ส านักงาน จ านวน 3 รายการ เป็นเงินจ านวน 75,500 บาท (เจ็ดหมื ่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)           

(ส านักปลัดเทศบาล) ซึ่งการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

ด้วย ครุภัณฑ์ส านักงานของส านักปลัดเทศบาล มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน 

ประกอบกับครุภัณฑส์ านักงานเดิมใช้งานมานาน มีสภาพเก่า ช ารุด เสื่อมสภาพ ดังนัน้ เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ

จัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว แต่เนื ่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั ้งงบประมาณ เพื ่อการนี ้ไว ้ จึง

จ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และโอนไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทน 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งบประมาณตั้งไว้เป็นเงนิจ านวน 646,300 บาท  

  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  338,100  บาท 

  โอนลดครั้งนี ้      75,500  บาท 

  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  262,600  บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

เป็นเงินจ านวน 75,500 บาท ดังรายการตอ่ไปนี้ 

ล าดับ

ที่ 

รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

1. โต๊ะท างานผู้บริหารแบบตัวแอล ขนาดไม่น้อยกว่า 180 x 160 x 75 

เซนติเมตร ท าจากไม้พาร์ติเคิล แผ่นพื้นบนโต๊ะเคลือบผิวเมลามนี มลีิน้ชัก

ด้านข้าง 3 ลิ้นชัก จ านวน 1 ตัว  

      14,000  บาท 

2. ตู้ไม้บานเปิด 6 บานประตู ตรงกลางโล่ง ขนาดไม่น้อยกว่า  

180 x 40 x 165 เซนติเมตร จ านวน 1 ตู้ 

      27,000  บาท 
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3. ชุดรับแขก จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 

- โซฟาโครงท าจากไม้หุ้มเบาะหนัง 1 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า  

80 x 84 x 84 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว 

- โซฟาโครงท าจากไม้หุ้มเบาะหนัง 2 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า  

145 x 84 x 84 เซนติเมตร จ านวน 2 ตัว 

- โต๊ะกลางหน้ากระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 110 x 55 x 40 เซนติเมตร  

จ านวน 1 ตัว 

      34,500  บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     75,500  บาท 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ (ส านักปลัดเทศบาล) ตามหลักการและ

เหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

    ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)    กิตติ  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

       (นายกิตต ิ จวิะสันตกิาร) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

          นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใด

จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ และผมพิจารณาดูแล้ว 

ครบองค์ประชุม ในญัตติ ข้อ 5.2 สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

จ านวน 3 รายการ เป็นเงินจ านวน 75,500 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) (ส านักปลัดเทศบาล) 

โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณ

รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม ่จ านวน 19 เสียงครับ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ฯ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้โอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน จ านวน 3 รายการ เป็นเงนิจ านวน 75,500 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพัน

หา้ร้อยบาทถ้วน) (ส านักปลัดเทศบาล) จ านวน 19 เสียง ไม่อนุมัต ิไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 

3 รายการ เป็นเงินจ านวน 75,500 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) (ส านักปลัดเทศบาล) จ านวน 

19 เสียง, ไม่อนุมัต ิไม่ม,ี งดออกเสียง 1 คน (ประธาน) (นายภัทรฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม)  

 

 5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง

ห้องปฏิบัติงานส านักปลัดเทศบาล เป็นเงินจ านวน 1,990,000 บาท (หน่ึงล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาท

ถ้วน) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม่ ข้อ 5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง

ห้องปฏิบัติงานส านักปลัดเทศบาล เป็นเงินจ านวน 1,990,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

ขอเชญิผูเ้สนอญัตติครับ  

 นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตต ิดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้อง ปฏิบัติงาน                

ส านักปลัดเทศบาล เป็นเงนิจ านวน 1,990,000 บาท (หนึ่งลา้นเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
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ข้าพเจา้ นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที ่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ห้องปฏิบัติงานส านัก

ปลัดเทศบาล เป็นเงินจ านวน 1,990,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามหลักการและ

เหตุผล ดังนี้  

       หลักการ 

เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานส านักปลัดเทศบาล ช้ัน 3 

อาคารส านักการช่าง - กองคลัง เป็นจ านวนเงิน 1,990,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

ซึ่งการโอนงบประมาณดังกล่าว เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

ด้วย ห้องปฏิบัติงานของส านักปลัดเทศบาล ซึ่งตั้งอยู่บริเวณช้ัน 3 อาคารส านักการช่าง - กองคลัง 

ปัจจุบันมีสภาพช ารุดทรุดโทรม พื้นกระเบื้อง ผนังและฝ้าเพดานแตกร้าวหลายจุด อาจเกิดอันตราย

ต่อผู้ปฏิบัติงาน ประกอบกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ท าให้สถานที่ท างานคับแคบ 

และไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงห้อง ปฏิบัติงาน

ส านักปลัดเทศบาล ช้ัน 3 อาคารส านักการช่าง - กองคลัง เพื่อให้เป็นห้องท างานที่มีบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมที่ดีต่อการปฏิบัติงาน แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ 

จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และโอนไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ               

รวมเป็นเงินจ านวน 1,990,000 บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานส านักปลัดเทศบาล ช้ัน 3 

อาคารส านักการช่าง - กองคลัง (ส านักปลัดเทศบาล) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน

ส านักปลัดเทศบาล โดยท าการรื้อฝ้าเพดาน โคมไฟฟ้า แล้วท าการปูพื้นห้อง ติดตั้งฝ้าเพดานและ

โคมไฟฟ้า พร้อมตกแต่งภายในและงานอื่น ๆ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและ

แบบแปลนที่เทศบาลนครล าปางก าหนด เป็นเงินจ านวน 1,990,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใหเ้ป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานส านักปลัดเทศบาล เป็นเงินจ านวน 1,990,000 บาท               

(หนึ่งลา้นเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

    ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)    กิตติ  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

       (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

          นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใด

จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ และผมพิจารณาดูแล้ว 

ครบองค์ประชุม ในญัตติ ข้อ 5.3 สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ

ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานส านักปลัดเทศบาล เป็นเงินจ านวน 1,990,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสน

เก้าหมื่นบาทถ้วน) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณ

รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม ่จ านวน 19 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ฯ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้โอนลด

เงนิงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานส านักปลัดเทศบาล เป็นเงินจ านวน 1,990,000 บาท 

(หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) จ านวน 19 เสียง ไม่อนุมัต ิไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 



16 
 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้อง

ปฏิบัติงานส านักปลัดเทศบาล เป็นเงินจ านวน 1,990,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)   

จ านวน 19 เสียง, ไม่อนุมัติ ไม่ม,ี งดออกเสียง 1 คน (ประธาน) (นางสาวอมลยาฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม)  

 

 5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง

อาคารศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครล าปาง เป็นเงนิจ านวน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 

(กองสวัสดิการสังคม) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม่ ข้อ 5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคาร

ศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครล าปาง เป็นเงินจ านวน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 

(กองสวัสดิการสังคม) ขอเชญิผูเ้สนอญัตติครับ  

 นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอแถลงญัตติ ดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สาธิต

การตลาดเทศบาลนครล าปาง  เป็นเงนิจ านวน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) (กองสวัสดิการสังคม) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจา้ นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัตโิอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาล

นครล าปาง เป็นเงินจ านวน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) (กองสวัสดิการสังคม) ตามหลักการและ

เหตุผล ดังนี้  
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       หลักการ 

เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครล าปาง 

เป็นเงินจ านวน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) (กองสวัสดิการสังคม) ซึ่งการโอนงบประมาณ

ดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

ด้วย อาคารศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครล าปาง ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองสวัสดิการสังคม 

ปลูกสร้างเมื่อ พ.ศ. 2543 ปัจจุบันมีสภาพช ารุดเสียหายในส่วนของโครงสร้างหลังคา และตัวอาคาร

บริเวณพื้นที่โดยรอบช ารุดแตกร้าวจากการดันตัวของรากไม้ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ

ปรับปรุงอาคารดังกล่าวให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อรองรับการใช้งานด้าน

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ประชาชน แตเ่นื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณ

เพื่อการนี้ไว้ จงึจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และโอนไป

ตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทน

ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และค่าสาธารณูปโภค ประเภท

ค่าไฟฟ้า รวมเป็นเงนิจ านวน 700,000 บาท    

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครล าปาง 

(กองสวัสดิการสังคม) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครล าปาง โดย

ท าการรื้อถอนและปรับปรุงพื้นผนัง และฝ้าเพดาน ปรับปรุงห้องน้ า ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และงานอื่น ๆ 

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่เทศบาลนครล าปางก าหนด เป็นเงินจ านวน 

700,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้าที่ 77 ล าดับที่ 1 รายละเอียดตาม

เอกสารที่แนบมาพร้อมนี ้  

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
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ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด             

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครล าปาง เป็นเงินจ านวน 

700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)  (กองสวัสดิการสังคม) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น    

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

    ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)    กิตติ  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

       (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

          นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใด

จะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ

ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ญัตตินี้ผมก็เห็นด้วยกับฝ่ายบริหารนะครับ แต่ผมมีข้อเสนอสักนิดหนึ่ง คือ สถานที่แห่งนี้อาจจะเป็น

ที่ของชุมชนเทศบาล 4 จะมาขอใช้เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ จัดกิจกรรมอะไร แต่ผมมาดู

รายละเอียดส่วนมากจะเป็นการซ่อมแซมนะครับ ถ้าเรามีการขยายให้กว้างกว่านี้ได้ไหม เพราะดูแล้ว

ค่อนข้างจะแคบไป ผมเข้าใจว่าคงจะเป็นอาคารเดียวกับที่เป็นมูลนิธิของหลวงพ่อเกษม เขมโกด้วย

ใช่ไหมครับ ตอนนี้กลายเป็นศูนย์สาธิตสินค้าของชุมชนเทศบาลนครล าปางเรา ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะ

ขยายใหก้ว้างขวางกว่านี้ เพราะว่าดูแล้วมันแคบไป มันแออัดไป ผมก็ไปเยี่ยมชมอยู่บ่อย ๆ นะครับ ก็ขอ

ฝากฝ่ายบริหาร ถ้าขยายได้ผมว่าน่าจะดีครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านผู้บริหารจะตอบไหมครับ 

นายกิตติ จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี

นครล าปาง จริง ๆ ก็เป็นอย่างที่ท่านได้พูดเมื่อสักครู่คือ อาคารหลังนี้ชุมชนมาใช้กันค่อนข้างเยอะ

นะครับ แต่ว่าด้วยข้อจ ากัดของโครงสร้างเดิม ซึ่งในการเสนอญัตติวันนี้ งบประมาณปรับปรุงอาคาร

เจ็ดแสนบาทถ้วนแล้ว ซึ่งถ้าจะไปขยายอาคาร ก็แทบจะต้องจะต้องรื้อท าใหม่เกือบทั้งหมด ซึ่งใช้

งบประมาณค่อนข้างสูงนะครับ ก็เลยขออนุญาตปรับปรุงก่อน เพราะว่าในส่วนนี้ช ารุดเสียหายมาก

เกินกว่าที่จะเข้าไปใช้งานครับ ขอบคุณครับ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในส่วนของผม ผมก็อยากจะ

ขอเสนอแนะสักเล็กน้อยนะครับ คือในอาคารที่มีผู้มาใช้พื้นที่มาก ๆ ในการที่เราจะปรับปรุงใหม่ ผมไม่อยาก

ให้เราลมื ในอดีตที่ผ่านมา เมื่อสองสามปีเรามีเรื่องโรคระบาดที่เรยีกว่า โควิด-19 เราควรจะปรับปรุงให้

อาคารรองรับที่จะบรรเทาหรอืแก้ปัญหาตัวนี้ คือ อยากจะให้มกีารตดิตั้งอ่างล้างมอืที่เป็นกิจจะลักษณะ 

หมายความว่า ถ้ามีผู้มาใช้เดินเข้ามาทางนี้ก็คือล้างมือก่อนเลยนะครับ ถ้าสมมุติว่าได้มีความสะอาดใน

เรื่องนี้การแพร่กระจายของเชื้อโรคก็จะลดน้อยลง ก็ขอฝากผู้บริหารด้วยนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะ

อภิปรายอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ และผมพิจารณาดูแล้ว 

ครบองค์ประชุม ในญัตติ ข้อ 5.4 สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที ่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ

ปรับปรุงอาคารศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครล าปาง เป็นเงินจ านวน 700,000 บาท (เจ็ดแสน

บาทถ้วน) (กองสวัสดิการสังคม) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณ

รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหมฯ่ จ านวน 18 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ฯ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้โอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครล าปาง เป็นเงินจ านวน 

700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) (กองสวัสดิการสังคม)  จ านวน 18 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี นอกนั้นงด

ออกเสียงนะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคาร

ศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครล าปาง เป็นเงนิจ านวน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) (กองสวัสดิการ

สังคม)  จ านวน 18 เสียง, ไม่อนุมัต ิไม่ม,ี งดออกเสียง 2 คน (ประธาน, นายณัฐกิตติ์ฯ) (นางสาวอมลยาฯ 

ไม่อยู่ในที่ประชุม) 
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 5.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง

ห้องท างานกองสวัสดิการสังคม เป็นเงนิจ านวน 1,990,000 บาท (หน่ึงล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม่ ข้อ 5.5 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องท างาน

กองสวัสดิการสังคม เป็นเงินจ านวน 1,990,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ขอเชิญ

ผู้เสนอญัตติครับ 

 นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอแถลงญัตติ ดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องท างานกองสวัสดิการ

สังคม เป็นเงินจ านวน 1,990,000 บาท (หนึ่งลา้นเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัตโิอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องท างานกองสวัสดิการสังคม 

เป็นเงินจ านวน 1,990,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

       หลักการ 

เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องท างานกองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน

จ านวน 1,990,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็น

อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

ด้วย หอ้งท างานกองสวัสดิการสังคม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณช้ัน 1 อาคาร 3 ปัจจุบันมีสภาพช ารุดทรุดโทรม

เนื่องจากไม่ได้รับการปรับปรุงเป็นระยะเวลานาน พืน้หอ้งเสื่อมสภาพ ผนังห้องมีสีหลุดลอก เพดานห้อง

บางส่วนผุพัง เอกสารจ านวนมากไม่มีพื้นที่จัดเก็บ ประกอบกับมีจ านวนบุคลากรเพิ่มขึ้นท าให้ห้อง

ท างานคับแคบและขาดพื้นที่ในการให้บริการประชาชน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุง
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ห้องท างานดังกล่าว เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทันสมัย มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดี

ในการปฏิบัติงานและมีพื้นที่ให้บริการประชาชน แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณ

เพื่อการนี้ไว้ จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และโอนไป

ตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศึกษา แผนงาน

การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ  และแผนงานการรักษาความสงบภายใน รวมเป็นเงินจ านวน 

1,990,000 บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องท างานกองสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการ

สังคม) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องท างานกองสวัสดิการสังคม โดยท าการปรับปรุงพื้น ผนัง และฝ้า

เพดาน ปรับปรุงห้องน้ า ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และงานอื่น ๆ รายละเอียดตามประมาณการงาน

ก่อสร้างและแบบแปลนที่เทศบาลนครล าปางก าหนด เป็นเงินจ านวน 1,990,000 บาท เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 

2570 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2566 หน้าที่ 68 ล าดับที่ 2 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด             

เงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าทีด่ิน

และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องท างานกองสวัสดิการสังคม เป็นเงินจ านวน 1,990,000 บาท 

(หนึ่งลา้นเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น    

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

    ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)    กิตติ  จิวะสันติการ    ผู้เสนอ 

       (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

          นายกเทศมนตรีนครล าปาง 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใด

จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ และผมพิ จารณาดูแล้ว 

ครบองค์ประชุม ในญัตติ ข้อ 5.5 สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ

ปรับปรุงห้องท างานกองสวัสดิการสังคม เป็นเงินจ านวน 1,990,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่น

บาทถ้วน) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณ

รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหมฯ่ จ านวน 19 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ฯ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้โอนลด

เงนิงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องท างานกองสวัสดิการสังคม เป็นเงินจ านวน 1,990,000 บาท 

(หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) จ านวน 19 เสียง ไม่อนุมัต ิไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง

ห้องท างานกองสวัสดิการสังคม เป็นเงินจ านวน 1,990,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  

จ านวน 19 เสียง, ไม่อนุมัติ ไม่ม,ี งดออกเสียง 1 คน (ประธาน) (นางสาวอมลยาฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม)  

 

 5.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง

ห้องท างานเป็นห้องควบคุมระบบเครือข่าย (Server Room) เป็นเงินจ านวน 220,000 บาท 

(สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม่ ข้อ 5.6 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องท างาน

เป็นห้องควบคุมระบบเครือข่าย (Server Room) เป็นเงินจ านวน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ขอเชญิผูเ้สนอญัตติครับ 
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 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตต ิดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องท างานเป็นห้องควบคุม          

ระบบเครือข่าย (Server Room) เป็นเงินจ านวน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)                 

(กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจา้ นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัตโิอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องท างานเป็นห้องควบคุมระบบ

เครือข่าย (Server Room) เป็นเงินจ านวน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  (กองยุทธศาสตร์

และงบประมาณ) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

       หลักการ 

เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องท างานเป็นห้องควบคุมระบบเครือข่าย 

(Server Room) เป็นเงินจ านวน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  ซึ่งการโอนงบประมาณ

ดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

ด้วยห้องควบคุมระบบเครือข่าย ช้ัน 4 อาคารส านักการช่าง-กองคลัง ปัจจุบันมีสภาพช ารุด   

ทรุดโทรม ไม่เป็นสัดส่วน ไม่สามารถป้องกันการรั่วของไฟฟ้าและการลุกลามของไฟ ไม่มีระบบควบคุม

อุณหภูมิและระบบระบายอากาศที่ดี รวมถึงการจัดสายสัญญาณและสายไฟไม่เป็นระเบียบ ดังนั้น จึงมี

ความจ าเป็นต้องปรับปรุงห้องท างาน ช้ัน 2  เป็นห้องควบคุมระบบเครือข่าย (Server Room) เพื่อให้มี

ความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้ง งบประมาณเพื่อ

การนีไ้ว้ จงึจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และโอนไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวชิาการ รวมเป็นเงินจ านวน 220,000 บาท 
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โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท           

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องท างานเป็นห้องควบคุมระบบเครือข่าย (Server 

Room) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องท างานเป็นห้องควบคุมระบบ

เครือข่าย (Server Room) โดยท าการรื้อประตูทางเข้าห้องเดิมแล้วท าการติดตั้งประตูห้องใหม่ ปูพื้นห้อง 

ติดตัง้เครื่องปรับอากาศ และงานอื่น ๆ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน

ที่เทศบาลนครล าปางก าหนด เป็นเงนิจ านวน 220,000 บาท  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา

ท้องถิ่น” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด              

เงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องท างานเป็นห้องควบคุมระบบเครือข่าย (Server Room) เป็นเงิน

จ านวน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ตามหลักการและ

เหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

    ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)    กิตติ  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

       (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

          นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใด

จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ และผมพิจารณาดูแล้ว 

ครบองค์ประชุม ในญัตติ ข้อ 5.6 สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ

ปรับปรุงห้องท างานเป็นห้องควบคุมระบบเครือข่าย (Server Room) เป็นเงินจ านวน 220,000 บาท 

(สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โปรดยกมอืครับ 



25 
 

 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณ

รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหมฯ่ จ านวน 16 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ฯ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้โอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องท างานเป็นห้องควบคุมระบบเครือข่าย (Server Room) เป็นเงิน

จ านวน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) จ านวน 16 เสียง 

ไมอ่นุมัต ิไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องท างาน

เป็นห้องควบคุมระบบเครือข่าย (Server Room) เป็นเงินจ านวน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) จ านวน 16 เสียง, ไม่อนุมัติ ไม่มี, งดออกเสียง 1 คน (ประธาน) 

(นายนวพัฒน์ฯ , นางสาวอมลยาฯ , นางสาวพัชรฯี , นายเกษมฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม)  

 

 5.7 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง

ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 4 เป็นห้องปฏิบัติการ Smart IT เป็นเงินจ านวน 720,000 บาท 

(เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม่ ข้อ 5.7 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง

ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ช้ัน 4 เป็นห้องปฏิบัติการ Smart IT เป็นเงินจ านวน 720,000 บาท (เจ็ดแสน

สองหมื่นบาทถ้วน) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ขอเชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตต ิดังนี้ 
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ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องประชุมชัยพฤกษ์ ช้ัน 4             

เป็นห้องปฏิบัติการ Smart IT เป็นเงินจ านวน 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)             

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจา้ นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัตโิอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องประชุมชัยพฤกษ์ ช้ัน 4 เป็น

หอ้งปฏิบัติการ Smart IT เป็นเงนิจ านวน 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) (กองยุทธศาสตร์และ

งบประมาณ) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

       หลักการ 

เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหอ้งประชุมชัยพฤกษ์ ช้ัน 4 เป็นหอ้งปฏิบัติการ 

Smart IT  เป็นเงินจ านวน 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งการโอนงบประมาณดังกล่าว

เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

ด้วยเทศบาลนครล าปาง จะด าเนินการปรับปรุงห้องประชุมชัยพฤกษ์ ช้ัน 4 เป็นห้องปฏิบัติการ 

Smart IT เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการปฏิบัติงานไปสู่ระบบดิจิทัล โดยให้

มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ ภายใต้แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ

บริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ 

จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และโอนไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รวมเป็นเงินจ านวน 720,000 บาท  

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท          

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องประชุมชัยพฤกษ์ ช้ัน 4 เป็นห้องปฏิบัติการ Smart IT  

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุมชัยพฤกษ์ ช้ัน 4 เป็นหอ้งปฏิบัติการ 

Smart IT โดยท าการรื้อฝ้าเพดานและโคมไฟฟ้า แล้วท าการปูพื้นห้อง ติดตั้งฝ้าเพดานและโคมไฟฟ้า 
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พร้อมตกแต่งภายในและงานอื่น ๆ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน

ที่เทศบาลนครล าปางก าหนด เป็นเงินจ านวน 720,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา

ท้องถิ่น” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด              

เงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องประชุมชัยพฤกษ์ ช้ัน 4 เป็นห้องปฏิบัติการ Smart IT เป็นเงินจ านวน 

720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ตามหลักการและเหตุผล

ดังกล่าวข้างตน้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

    ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)    กิตติ  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

       (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

          นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใด

จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ และผมพิจารณาดูแล้ว 

ครบองค์ประชุม ในญัตติ ข้อ 5.7 สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ

ปรับปรุงหอ้งประชุมชัยพฤกษ์ ช้ัน 4 เป็นหอ้งปฏิบัติการ Smart IT เป็นเงนิจ านวน 720,000 บาท (เจ็ดแสน

สองหมื่นบาทถ้วน) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณ

รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหมฯ่ จ านวน 16 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ฯ โปรดยกมอืครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ฯ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้โอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องประชุมชัยพฤกษ์ ช้ัน 4 เป็นห้องปฏิบัติการ Smart IT เป็นเงิน

จ านวน 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) จ านวน 16 เสียง 

ไมอ่นุมัต ิไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องประชุม

ชัยพฤกษ์ ช้ัน 4 เป็นห้องปฏิบัติการ Smart IT เป็นเงินจ านวน 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) จ านวน 16 เสียง, ไม่อนุมัติ ไม่มี, งดออกเสียง 2 คน (ประธาน, 

นายณัฐกิตติ์ฯ) (นางสาวอมลยาฯ , นางสาวพัชรฯี , นายสุคนธ์ฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม)  

 

 5.8 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง

ห้องท างานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ชั้น 4 เป็นเงินจ านวน 1,900,000 บาท (หน่ึงล้าน

เก้าแสนบาทถ้วน) 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม่ ข้อ 5.8 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องท างาน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ช้ัน 4 เป็นเงินจ านวน 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 

ขอเชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตต ิดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องท างานกองยุทธศาสตร์

และงบประมาณ ช้ัน 4 เป็นเงนิจ านวน 1,900,000 บาท (หนึ่งลา้นเก้าแสนบาทถ้วน)  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
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ข้าพเจา้ นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัตโิอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องท างานกองยุทธศาสตร์และ

งบประมาณ ช้ัน 4 เป็นเงินจ านวน 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล 

ดังนี้  

       หลักการ 

เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องท างานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

ช้ัน 4 เป็นเงินจ านวน 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)  ซึ่งการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็น

อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

 ด้วย ห้องท างานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ช้ัน 4 อาคารส านักการช่าง - 

กองคลัง ปัจจุบันมีสภาพช ารุดทรุดโทรม พื้นห้องเสื่อมสภาพ สีผนังห้องหลุดลอก โต๊ะท างานส่วนใหญ่ 

มีสภาพเก่าและมีเอกสารเป็นจ านวนมากที่ไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บให้เป็นสัดส่วน ท าให้การปฏิบัติงาน

เกิดความไม่คล่องตัว และท าให้สภาพห้องท างานโดยรวมไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้น จึงมี

ความจ าเป็นต้องปรับปรุงห้องท างานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปาง

ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 และโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวชิาการ รวมเป็นเงนิจ านวน 1,900,000 บาท    

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท           

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องท างานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ช้ัน 4          

(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) เพื ่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องท างานกองยุทธศาสตร์และ

งบประมาณ ช้ัน 4 โดยท าการรื้อฝ้าเพดาน โคมไฟฟ้า แล้วท าการปูพื้นห้อง ติดตั้งฝ้าเพดานและโคมไฟฟ้า 

พร้อมตกแต่งภายในและงานอื่น ๆ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน

ที่เทศบาลนครล าปางก าหนด เป็นเงินจ านวน 1,900,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา

ท้องถิ่น” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด              

เงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ช้ัน 4 เป็นเงินจ านวน 

1,900,000 บาท (หนึ่งลา้นเก้าแสนบาทถ้วน) (กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ) ตามหลักการและเหตุผล

ดังกล่าวข้างตน้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

    ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)    กิตติ  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

       (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

          นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใด

จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ และผมพิจารณาดูแล้ว 

ครบองค์ประชุม ในญัตติ ข้อ 5.8 สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ

ปรับปรุงห้องท างานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ช้ัน 4 เป็นเงินจ านวน 1,900,000 บาท (หนึ่งล้าน

เก้าแสนบาทถ้วน) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณ

รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหมฯ่ จ านวน 18 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ฯ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงครับ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้โอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องท างานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ช้ัน 4 เป็นเงินจ านวน 

1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) จ านวน 18 เสียง ไมอ่นุมัต ิไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องท างาน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ช้ัน 4 เป็นเงินจ านวน 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)  

จ านวน 18 เสียง, ไม่อนุมัติ ไม่มี, งดออกเสียง 1 คน (ประธาน) (นายสุบินฯ , นายบุญทรงฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม)  

 

 5.9 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง

เตาเผาศพสุสานไตรลักษณ์ เป็นเงนิจ านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) (กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม) 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม่ ข้อ 5.9 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเตาเผาศพ

สุสานไตรลักษณ์ เป็นเงินจ านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม) ขอเชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตต ิดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปตั้งจ่าย 

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเตาเผาศพสุสานไตรลักษณ์ 

เป็นเงินจ านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายกิตติ จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเตาเผาศพ สุสานไตรลักษณ์ เป็น

เงินจ านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตามหลักการและ

เหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 

เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเตาเผาศพ สุสานไตรลักษณ์ (กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม) เป็นเงินจ านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ซึ่งการโอนงบประมาณดังกล่าว

เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

เทศบาลนครล าปางมีภารกิจอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะเกี่ยวกับการจัดให้มี

สุสานและฌาปนสถาน ตามมาตรา 57 ประกอบมาตรา 54 (2) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  ปัจจุบันชุด ECU (Electronic Control Unit) ที่ใช้ควบคุม

การจุดไฟและการเผาของเตาเผาศพแบบใช้แก๊สของสุสานไตรลักษณ์เกิดความขัดข้อง ท าให้ไม่สามารถ

ใช้งานได้ ประกอบกับมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี ส่งผลให้ก าลังไฟฟ้าของเตาเผาศพ

ไม่รองรับกับก าลังไฟฟ้าในปัจจุบัน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงเตาเผาศพ สุสานไตรลักษณ์ 

โดยรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ เพื่อให้เตาเผาศพแบบใช้แก๊สของสุสานไตรลักษณ์สามารถใช้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปาง ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงจ าเป็นต้อง

โอนลดเงินงบประมาณ และโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ รายละเอียด ดังนี้ 

โอนลด 

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง ประเภทเงนิสมทบกองทุนประกันสังคม งบประมาณตั้งไว้

เป็นเงินจ านวน  2,813,760 บาท  

   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    1,107,326   บาท   

โอนลดครั้งนี้         300,000   บาท  

งบประมาณคงเหลือหลังโอน       807,326 บาท 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเตาเผาศพ สุสานไตรลักษณ์ (กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม) เพื่อจ่ายเป็นค่ารื้อถอน รางไฟฟ้า สายไฟเดิม ออกแบบวงจรควบคุมเตาเผาศพใหม่ 

ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุมใหม่ ติดตั้งรางไฟฟ้าสายไฟฟ้าและสัญญาณ รื้อถอนอุปกรณ์แก๊สเดิม

ติดตั้งอุปกรณ์แก๊สใหม่และงานอื่น ๆ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่

เทศบาลนครล าปางก าหนด เป็นเงินจ านวน 300,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 

หนา้ที่ 25 ล าดับที่ 3 
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 57 

ประกอบมาตรา 54 (2) 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ข้อ 27   

ดังนัน้  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง  เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเตาเผาศพ สุสานไตรลักษณ์ เป็นเงินจ านวน 300,000 บาท (สามแสน

บาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)    กิตต ิ จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

 นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใด

จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ และผมพิจารณาดูแล้ว 

ครบองค์ประชุม ในญัตติ ข้อ 5.9 สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ

ปรับปรุงเตาเผาศพสุสานไตรลักษณ์ เป็นเงนิจ านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) (กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณ

รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหมฯ่ จ านวน 17 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ฯ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงครับ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้โอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเตาเผาศพสุสานไตรลักษณ์ เป็นเงินจ านวน 300,000 บาท 

(สามแสนบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จ านวน 17 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี นอกนั้น

งดออกเสียงนะครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเตาเผาศพ

สุสานไตรลักษณ์ เป็นเงินจ านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม) จ านวน 17 เสียง, ไม่อนุมัติ ไม่มี, งดออกเสียง 1 คน (ประธาน) (นายสุบินฯ , นายนพดลฯ , 

นายวันชนะฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม)  

 

5.10 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้ว

สุสานร่องสามดวง เป็นเงินจ านวน 968,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) (กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม่ ข้อ 5.10 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วสุสาน

ร่องสามดวง เป็นเงินจ านวน 968,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม) ขอเชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตต ิดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย 

เป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างรั้วสุสานร่องสามดวง เป็นเงินจ านวน 968,000 บาท 

(เก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 
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ข้าพเจา้ นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ โครงการก่อสร้างรั้วสุสานร่องสามดวง เป็นเงินจ านวน 968,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่น

แปดพันบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประเภท

ค่าปรับปรุงที ่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั ้วสุสานร่องสามดวง (กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม) เป็นเงินจ านวน 968,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)   

เหตุผล 

  เทศบาลนครล าปางมีภารกิจอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะเกี่ยวกับการจัดให้มี

สุสานและฌาปนสถาน ตามมาตรา 57 ประกอบมาตรา 54 (2) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ปัจจุบันสุสานร่องสามดวงไม่มีประตูและรั้วซึ่งอาจเป็น

อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างรั้วสุสานร่องสามดวง 

เพื่อให้การจัดท าบริการสาธารณะตามภารกิจอ านาจและหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อ

ความปลอดภัยของประชาชนอันถือเป็นการบริการชุมชนและสังคม แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้

ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณ และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

รายละเอียด ดังนี้ 

โอนลด 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมเป็นเงินจ านวน  

968,000 บาท 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า

ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วสุสานร่องสามดวง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วสุสาน

ร่องสามดวง โดยท าการก่อสร้างรั้วด้านหน้าสุสานร่องสามดวง ความยาวไม่น้อยกว่า 153 เมตร พร้อมประตู

ทางเข้าออก จ านวน 1 แห่ง และงานอื่น ๆ รายเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่

เทศบาลนครล าปางก าหนด เป็นเงินจ านวน 968,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 หน้าที่ 24 

ล าดับที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 57 

ประกอบมาตรา 54 (2) 

 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2563 ข้อ 27   

 ดังนัน้  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัตโิอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน      

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วสุสานร่องสามดวง เป็นเงินจ านวน 968,000 บาท (เก้าแสน

หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

    ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)    กิตติ  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

       (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

          นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใด

จะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ

ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติ กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางจากญัตติ

นีค้รับ ผมเคยผา่นตามาอยู่ครั้งหนึ่งว่า เคยเอาเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วและเป็นอันตกไป เพราะพิสูจนไ์ม่ได้ว่า

สถานที่ตรงนั้นเป็นสถานที่ของใครนะครับ แต่ ณ วันนี้ญัตตินี้เข้ามา ผมอยากจะสอบถามทางฝ่ายบริหาร

ว่า เราสามารถพิสูจน์ได้ไหมว่าสถานที่ตรงน้ันเป็นของเทศบาลเราใช่หรอืเปล่าครับ ขอบคุณมากครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มีท่านใดจะอภิปรายอีก

หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิก

สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง จากที่สมาชิกได้

สอบถามนะครับ ก่อนที่จะได้ด าเนินการส ารวจ ทางส านักช่างก็ได้สอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน แล้วก็เขตพื้นที่

ของเทศบาลนครล าปาง ไม่ว่าจะเป็นสุสานร่องสามดวง สุสานประตูม้า สุสานไตรลักษณ์ และได้รับ

ค ายืนยันมาแล้ว หลังสุดท่านหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลก็มายืนยันว่า ได้สอบถามทางส านักช่างรวมไป

ถึงแผนที่ภาษีของกองคลังนะครับ ยืนยันว่าเป็นพืน้ที่ของเทศบาลนครล าปางครับ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

อีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ และผมพิจารณาดูแล้ว ครบองค์

ประชุม ในญัตติ ข้อ 5.10 สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วสุสาน

ร่องสามดวง เป็นเงินจ านวน 968,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม) โปรดยกมือครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณ

รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหมฯ่ จ านวน 16 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ฯ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้โอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรัว้สุสานรอ่งสามดวง เป็นเงินจ านวน 968,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่น

แปดพันบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จ านวน 16 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง

นะครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วสุสาน

ร่องสามดวง เป็นเงินจ านวน 968,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม) จ านวน 16 เสียง, ไม่อนุมัต ิไม่มี, งดออกเสียง 2 คน (ประธาน , นายณัฐกิตติ์ฯ) (นายสุบินฯ , 

นายนพดลฯ , นายวันชนะฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม)  

 

5.11 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้ว

สุสานไตรลักษณ์ เป็นเงินจ านวน 1,872,000 บาท (หน่ึงล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม่ ข้อ 5.11 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วสุสาน

ไตรลักษณ์ เป็นเงินจ านวน 1,872,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) (กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ขอเชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตต ิดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปตั้งจ่าย  

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วสุสานไตรลักษณ์ 

เป็นเงินจ านวน 1,872,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) (กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม)  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายกิตติ จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วสุสานไตรลักษณ์  เป็นเงินจ านวน 

1,872,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตาม

หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประเภท         

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วสุสานไตรลักษณ์ เป็นจ านวนเงนิ 1,872,000 บาท 

(หนึ่งลา้นแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

เหตุผล 

 เทศบาลนครล าปางมีภารกิจอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะเกี่ยวกับการจัดให้มี

สุสานและฌาปนสถาน ตามมาตรา 57 ประกอบมาตรา 54 (2) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ปัจจุบันสุสานไตรลักษณ์ไม่มีประตูและรั ้วซึ่งอาจเป็น

อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างรั้วสุสานไตรลักษณ์ 

เพื่อให้การจัดท าบริการสาธารณะตามภารกิจอ านาจและหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อ

ความปลอดภัยของประชาชนอันถือเป็นการบริการชุมชนและสังคม แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้
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ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณ และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

รายละเอียด ดังนี้ 

โอนลด 

  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

และงานศกึษาไม่ก าหนดระดับ รวมเป็นเงินจ านวน 1,872,000 บาท  

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วสุสานไตรลักษณ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วสุสาน

ไตรลักษณ์ โดยท าการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้า - ออก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 270 เมตร และ

งานอื่น ๆ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่เทศบาลนครล าปางก าหนด  

เป็นเงินจ านวน 1,872,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 หน้าที่ 5 ล าดับที่ 2 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 57 

ประกอบมาตรา 54 (2) 

 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2563 ข้อ 27   

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วสุสานไตรลักษณ์ เป็นจ านวนเงิน 1,872,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสน

เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

    ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)    กิตติ  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

       (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

    นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใด

จะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญ นายนพดล  ผดุงพงษ์ 
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นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   เรียนท่านประธานที่เคารพ 

กระผม นายนพดล  ผดุงพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง อยากจะสอบถามท่านประธานผ่าน

ไปยังฝ่ายบริหารที่เสนอญัตติเข้าสภานะครับ เพราะญัตตินี้อาจจะยังไม่เคยน าเข้ามาในที่ประชุมสภา 

เพราะทราบว่ามีปัญหาเรื่องที่ดิน โครงการก่อสร้างรั้ว ก็อยากจะทราบว่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้

ถูกต้องแล้วหรือไม่ ก็อยากจะสอบถามผ่านท่านประธานไปยังผู้บริหารครับ ขอบคุณครับ  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  เมื่อสักครู่ผู้บริหารได้ชี้แจง

ในเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ ทางเจ้าหน้าที่ได้ไปรังวัด ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ถูกต้อง สามารถ

ด าเนินการได้นะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่

ประชุมนะครับ และผมพิจารณาดูแล้ว ครบองค์ประชุม ในญัตติ ข้อ 5.11 สมาชิกท่านใดอนุมัติโอนลด

เงนิงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วสุสานไตรลักษณ์ เป็นเงินจ านวน 1,872,000 บาท (หนึ่งล้านแปด

แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณ

รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหมฯ่ จ านวน 20 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ฯ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติโอนลดเงนิ

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดนิและ

สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วสุสานไตรลักษณ์ เป็นเงินจ านวน 1,872,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสน

เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จ านวน 20 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี นอกนั้นงด

ออกเสียงนะครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วสุสาน

ไตรลักษณ์ เป็นเงนิจ านวน 1,872,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) (กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม) จ านวน 20 เสียง, ไม่อนุมัต ิไม่ม,ี งดออกเสียง 1 คน (ประธาน) 
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 5.12 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง

ซุ้มประตูทางเข้าเมืองเก่า บรเิวณสะพานท่ามะโอ เป็นเงนิจ านวน 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

(ส านักช่าง) 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม่ ข้อ 5.12 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซุ้มประตู

ทางเข้าเมืองเก่า บริเวณสะพานท่ามะโอ เป็นเงินจ านวน 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

(ส านักช่าง) ขอเชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

 นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอแถลงญัตติ ดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย              

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าเมืองเก่า 

บริเวณสะพานท่ามะโอ เป็นเงินจ านวน 650,000 บาท (หกแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) (ส านักช่าง)  

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง                

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัตโิอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าเมืองเก่า 

บริเวณสะพานท่ามะโอ เป็นเงินจ านวน 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (ส านักช่าง) ตาม

หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

    เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าเมืองเก่า บริเวณสะพาน

ท่ามะโอ เป็นเงินจ านวน 650 ,000 บาท (หกแสนห้าหมื ่นบาทถ้วน) (ส านักช่าง) ซึ ่งการโอน

งบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
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เหตุผล 

ซุ้มประตูทางเข้าเมืองเก่าบริเวณสะพานท่ามะโอ (สะพานเขลางค์นคร) ปัจจุบันได้มีการรื้อ

วัสดุที่ปิดหน้าจั่วและหลังคาเดิมออก เนื่องจากแผ่นวัสดุที่ใช้ปิดหน้าจั่วและหลังคาเดิมมีสภาพช ารุด

เสียหาย ดังนั้น เพื่อความสวยงามของภูมิทัศน์ในบริเวณสะพานท่ามะโอ จึงมีความจ าเป็นต้อง

ด าเนินการปรับปรุงซุ้มประตูดังกล่าว แตเ่นื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ 

จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และโอนไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากรและงบด าเนินงาน รวมเป็นเงินจ านวน 

650,000 บาท (หกแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าเมืองเก่า บริเวณสะพานท่ามะโอ                        

(ส านักช่าง) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าเมืองเก่า บริเวณสะพานท่ามะโอ โดยท าการ

มุงหลังคากระเบื้องว่าว ติดตั้งเชิงชาย ปิดหน้าจั่วด้วยพลาสวูดฉลุลายทั้งสองด้าน  และงานอื่น ๆ 

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่เทศบาลนครล าปางก าหนด เป็นเงิน

จ านวน 650,000 บาท (หกแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2566 หน้าที่ 1 ล าดับ

ที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา

ท้องถิ่น” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดิน                

และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าเมืองเก่า บริเวณสะพานท่ามะโอ เป็นเงินจ านวน 

650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (ส านักช่าง) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น  

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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    ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)    กิตติ  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

       (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

          นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใด

จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ และผมพิจารณาดูแล้ว 

ครบองค์ประชุม ในญัตติ ข้อ 5.12 สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ

ปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าเมืองเก่า บริเวณสะพานท่ามะโอ เป็นเงินจ านวน 650,000 บาท (หกแสน

ห้าหมื่นบาทถ้วน) (ส านักช่าง) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณ

รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหมฯ่ จ านวน 18 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ฯ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้โอนลด

เงนิงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าเมืองเก่า บริเวณสะพานท่ามะโอ เป็นเงินจ านวน 

650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (ส านักช่าง) จ านวน 18 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี นอกนั้น

งดออกเสียงนะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซุ้มประตู

ทางเข้าเมืองเก่า บริเวณสะพานท่ามะโอ เป็นเงินจ านวน 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

(ส านักช่าง) จ านวน 18 เสียง, ไม่อนุมัต ิไม่ม,ี งดออกเสียง 1 คน (ประธาน) (นายสุคนธ์ฯ , นายสามารถฯ 

ไม่อยู่ในที่ประชุม)  
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 5.13 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 8 โครงการ 

เป็นเงินจ านวน 4,575,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ส านักช่าง)  

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม่ ข้อ 5.13 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 8 โครงการ เป็นเงิน

จ านวน 4,575,000 บาท (สี่ล้านหา้แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ส านักช่าง) ขอเชิญผูเ้สนอญัตติครับ 

 นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่าน

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  ได้รับ

มอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตต ิดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย              

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที ่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 8 โครงการ เป็นเงินจ านวน 

4,575,000 บาท (สี่ล้านหา้แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ส านักช่าง) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง                

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัตโิอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 8 โครงการ เป็นเงนิจ านวน 4,575,000 บาท 

(สี่ล้านหา้แสนเจ็ดหมื่นหา้พันบาทถ้วน) (ส านักช่าง) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จ านวน 8 โครงการ 

เป็นเงินจ านวน 4,575,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ส านักช่าง) ซึ่งการโอน

งบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

เหตุผล 

ในปัจจุบันถนนและทางเท้าหลายแห่งในเขตเทศบาลนครล าปาง มีสภาพทรุดโทรม                       

ขาดการบ ารุงรักษามาเป็นเวลานาน ถนนบางซอยไม่มีท่อระบายน้ าและรางระบายน้ า เมื่อเกิดฝนตก

ท าให้น้ าท่วมขังผิวจราจร ประชาชนได้รับความล าบากในการเดินทางสัญจร ดังนั้น เพื่อให้ประชาชน

ผู้ใช้เส้นทาง มีความสะดวก ปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ า 

บ่อพัก ทางเท้า และก่อสร้างรางระบายน้ าดังกล่าว แตเ่นือ่งจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณ
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เพื่อการนี้ไว้ จงึจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และโอนไป

ตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 

แผนงานงบกลาง แผนงานเคหะและชุมชน และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวมเป็นเงิน

จ านวน 4,575,000 บาท (สี่ล้านหา้แสนเจ็ดหมื่นหา้พันบาทถ้วน) 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จ านวน 8 โครงการ เป็นเงนิ

จ านวน 4,575,000 บาท (สี่ล้านหา้แสนเจ็ดหมื่นหา้พันบาทถ้วน) ดังตอ่ไปนี้ 
 

ล าดับ

ที ่

รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า ถนนไฮเวย์ล าปาง-งาว ซอยข้างบริษัท

วิริยะประกันภัย (ส านักช่าง) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า ถนนไฮเวย์ล าปาง -งาว                 

ซอยข้างบริษัทวิริยะประกันภัย โดยท าการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง

ประมาณ 3.50 - 4.20 เมตร หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 94 เมตร หนา 0.15 

เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวม

บ่อพักประมาณ 94 เมตร และงานอื่น ๆ รายละเอียดตามประมาณการงาน

กอ่สรา้ง และแบบแปลนที่เทศบาลนครล าปางก าหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

 เพิ่มเติม คร้ังที่ 2/2566 หน้าที่ 27 ล าดับที่ 5 

634,000 บาท 

2 โครงการปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนศิรนิาวิน (ส านักช่าง) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนศิรินาวิน โดยท าการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ 6.00 - 7.00 เมตร หรือตามสภาพ ยาว

ประมาณ 122 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก  

และงานอื่น ๆ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง  และแบบแปลน              

ที่เทศบาลนครล าปางก าหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

 เพิ่มเติม คร้ังที่ 2/2566 หน้าที่ 29 ล าดับที่ 7 

884,000 บาท 
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ล าดับ

ที ่

รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนเม็งราย ซอย 4 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 24 ถึง

บ้านเลขที่ 354 (ส านักช่าง) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและบ่อพัก ถนนเม็งราย ซอย 4 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 24 

ถงึบ้านเลขที่ 354 โดยท าการเสรมิผิวแอสฟัลท์คอนกรตี กวา้งประมาณ 4.00 เมตร 

หรอืตามสภาพ ยาวประมาณ 118 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อ

พัก และงานอื่น ๆ รายละเอียดตามประมาณการงานกอ่สรา้งและแบบแปลน

ที่เทศบาลนครล าปางก าหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

 เพิ่มเติม คร้ังที่ 2/2566 หน้าที่ 31 ล าดับที่ 9 

384,000 บาท 

4 โครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 3/3 (ส านักช่าง) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 3/3 

โดยท าการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ 7.00 - 8.00 เมตร หรือ

ตามสภาพ ยาวประมาณ 70 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 

ขนาด 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 70 เมตรและงานอื ่น ๆ  

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และแบบแปลนที่เทศบาลนครล าปาง

ก าหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

 เพิ่มเติม คร้ังที่ 2/2566 หน้าที่ 32 ล าดับที ่10 

628,000 บาท 

5 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนฉัตรไชย ฝั่งส านักงานเทศบาลนครล าปาง ตั้งแต่

บ้านเลขที่ 272/7-8 ถงึสถานธนานุบาล เทศบาลนครล าปาง (ส านักช่าง) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเท้าถนนฉัตรไชย ฝั่งส านักงานเทศบาลนครล าปาง 

ตั้งแต่บา้นเลขที่ 272/7-8 ถงึสถานธนานุบาล เทศบาลนครล าปาง 

โดยท าการปรับปรุงทางเท้า กว้างประมาณ 1.50 - 2.00 เมตร หรือตามสภาพ 

ความยาวรวมทางเข้าออกประมาณ 262 เมตร และงานอื่น ๆ รายละเอียดตาม

ประมาณการงานกอ่สรา้ง และแบบแปลนที่เทศบาลนครล าปางก าหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

 เพิ่มเติม คร้ังที่ 2/2566 หน้าที่ 38 ล าดับที่ 16 

326,000 บาท 
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ล าดับ

ที ่

รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนทิพย์วรรณ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 144 ถึง

บ้านเลขที่ 128 (ส านักช่าง) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนทิพย์วรรณ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 144 

ถึงบ้านเลขที่ 128 โดยท าการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ 

6.00 - 8.00 เมตร หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 70 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ปรับปรุงทางเท้าทั้งสองข้าง กว้างประมาณ 1.00 -2.00 เมตร ความยาวรวม

ทางเข้าออกประมาณ 64 เมตร และงานอื่น ๆ รายละเอียดตามประมาณการงาน

กอ่สรา้ง และแบบแปลนที่เทศบาลนครล าปางก าหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

 เพิ่มเติม คร้ังที่ 2/2566 หน้าที่ 39 ล าดับที่ 17 

620,000 บาท 

7 โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนราชบุตร ตั้งแต่หน้าวัดบุญยืน  ถงึบ้านเลขที่ 

40 (ส านักช่าง) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนราชบุตร ตั้งแต่หน้าวัดบุญยืน ถึง

บ้านเลขที่ 40 โดยท าการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต  กว้างประมาณ 7.00 - 7.50 

เมตร หรอืตามสภาพ ยาวประมาณ 118 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ปรับปรุงทางเท้า

ทั้งสองข้างทาง กว้างประมาณ 0.50-1.50 เมตร ความยาวรวมทางเข้าออก

ประมาณ 118  เมตร และงานอื ่น  ๆ  รายละ เอียดตาม ประมาณการงาน

กอ่สรา้ง และแบบแปลนที่เทศบาลนครล าปางก าหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

 เพิ่มเติม คร้ังที่ 2/2566 หน้าที่ 40 ล าดับที่ 18 

899,000 บาท 

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนภายในตลาดอัศวิน ข้างล้านทองพลาซ่า 

(ส านักช่าง) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนภายในตลาดอัศวินข้างล้านทอง

พลาซ่า โดยท าการก่อสรา้งรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู พรอ้มฝาปิดขนาดปากราง

ภายใน กว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร ยาวประมาณ 72 เมตร และงานอื่น ๆ  

รายละเอียดตามประมาณการงานกอ่สรา้งและแบบแปลนที่เทศบาลนครล าปางก าหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

 เพิ่มเติม คร้ังที่ 2/2566 หน้าที่ 50 ล าดับที่ 31 

200,000 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,575,000 
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา

ท้องถิ่น” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 8 โครงการ เป็นเงนิจ านวน 4,575,000 บาท (สี่ล้านหา้แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

(ส านักช่าง) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น  

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

    ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)    กิตติ  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

       (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

          นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใด

จะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญ นายสุคนธ์  อินเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่

ฝ่ายบริหารได้ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2566 มาตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 8 โครงการ จ านวนเงิน 4,575,000 บาทนั้น

นะครับ ผมมาดูในโครงการที่ 1 ก็คือโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ า ถนนล าปางไฮเวย์

ข้างบริษัทวิรยิะประกันภัย เข้ามาดูตรงท่อที่จะวางเป็นท่อคอนกรีต รู้สกึว่าจะเป็นแค่ 0.40 เมตร รู้สกึว่า

จะเล็กเกินไปนะครับท่านประธาน ผมสังเกตดูที่ถนนสุขสวัสดิ์ 1 เมื่อก่อนซอยต่าง ๆ เราก็วางท่อ 

40 เซนติเมตร เหมอืนกัน แตป่รากฏว่า น้ าระบายไม่ค่อยสะดวก เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะ

ขยายให้ใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งอาจจะเป็น 60 เซนติเมตรได้นะครับ แล้วก็มาดูล าดับที่ 4 ก็เช่นเดียวกัน 

ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 3/1 ความยาวของถนนนี้ประมาณ 70 เมตรนะครับ แล้วเราก็วางท่อคอนกรีตได้แค่ 

40 เซนติเมตร ผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะเล็ก และตรงนี้ก็คือน้ าท่วมที่ผ่านมา ถนนค่อนข้างจะยาวและ

ประชาชนก็อยู่แถวนี้หนาแน่นพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะขยายท่อให้ใหญ่กว่าเดิมได้ไหม  

ขอเรียนท่านประธานแล้วก็ผ่านถึงท่านผู้บริหารเพียงแค่นีค้รับ ขอบคุณครับ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่ท่านผู้บริหารจะตอบประเด็นนี้ไหมครับ เชิญ ฝ่ายบริหาร 

นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ 

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ตามที่ท่าน

สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามบริเวณถนนล าปางงาว บริเวณบริษัทวิริยะประกันภัย ตรงนั้นถนนพร้อมท่อก็

ประมาณ 94 เมตรนะครับ รวมไปถึงสุขสวัสดิ์ซอย 3 ตรงนั้นก็จะประมาณ 70 เมตร ขอเรียนว่า 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ บริเวณดังกล่าวนีย้ังไม่เคยมีท่อระบายน้ านะครับ ไม่มีรางระบายน้ า 

การด าเนินการดังกล่าวนี้ก็ต้องให้สัมพันธ์กับท่อขนาดที่เดิมวางไว้ ความสูงก็ดี ขนาดท่อก็ดี เพื่อไม่ให้มี

ผลกระทบกับทางระบายน้ าเดิม รวมไปถึงให้มีการระบายน้ าจากพื้นที่ดังกล่าวได้รวดเร็วที่สุดนะครับ 

ถนนสุขสวัสดิ์รวมไปถึงวิริยะประกันภัย ถนนล าปางงาว บริเวณดังกล่าวนั้นเดิมจะมีปัญหาการระบายน้ า

ลงแม่น้ าวัง ซึ ่งจากบริเวณถนนสนามบิน ถนนทางหลวงแผ่นดินตัดแยกสนามบิน ตัดแยกศรีชุม 

บริเวณหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ จะเป็นท่อของกรมทางหลวง แขวงทางหลวงที่ 1 เป็นผู้ด าเนินการวางท่อ

ระบายน้ า ซึ่งแต่เดิมนี้น้ าดังกล่าวจะระบายมาถึงล าเหมืองแม่ปูน บริเวณข้างตลาดเทศบาล 4 และก็จะ

ลอดทางรถไฟไปบริเวณฝ่ังไทวัสดุ ลอดทางหลวงแผ่นดินไปถึงหลังคลังก๊าซ ปตท. และคลังน้ ามัน ปตท. 

และไปตามเหมืองแม่ปูน ผ่านหมู ่บ้านทองประเสริฐ 4 ปีที ่ผ่านมาทางหลวงแผ่นดินก็ได้ท าการ

ปรับปรุง โดยวาง Box Culvert ขนาด 2 เมตร 10 เซนติเมตรจากแยกสนามบิน แยกศรีชุม ผ่านหน้า

ไทวัสดุ ตรงไปที่หลักกิโลหรือว่าแยกภาคเหนือเลยนะครับ จากเดิมที่เป็นท่อระบายน้ าขนาด 1 เมตร 

20 เซนติเมตรก็มาวางเป็น Box Culvert ขนาด 2 เมตร 10 เซนติเมตร ยาวลอดทางรถไฟจนไปถึงหลักกิโล 

เพราะฉะนั้นการระบายน้ าในบริเวณดังกล่าวเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากขึ้นนะครับ แต่ขอเรียนว่าที่

ยังมีปัญหาการระบายน้ าจากหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ก็ดี บริเวณบริษัทวิริยะประกันภัยก็ดี เนื่องจากว่าบางจุด

ในหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ยังไม่มีการวางท่อระบายน้ า ครั้งนี้ก็จะมีการขออนุมัติงบประมาณต่อสภาเทศบาล

แห่งนี้ส าหรับสุขสวัสดิ์ซอย 3 และบริเวณวิริยะประกันภัย ขอเรียนว่าจากการส ารวจแล้วก็การศึกษา

ของส านักช่าง การระบายน้ าทั้งสองจุดนั้นลงสู่ Box Culvert ขนาด 2 เมตร 10 เซนติเมตร ที่ทางหลวง

แผ่นดิน แขวงทางหลวงที่ 1 ได้วางเตรียมไว้แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเชื่อได้ว่าระยะทาง ขนาดท่อ 

สัมพันธ์กับการระบายน้ าออกไป แล้วก็ขอเรียนความกังวลของสมาชิกสภาเทศบาลแล้วก็ประชาชนผ่าน

ท่านประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ว่า 4-5 วันที่ผ่านมา ฝนตกในปริมาณค่อนข้างจะผิดปกติเกิน 

75 ลูกบาศก์มิลลิเมตรต่อ 24 ช่ัวโมง เพราะฉะนั้นการระบายน้ าต่าง ๆ เราออกไปส ารวจแล้ว บริเวณ

ปากซอยสุขสวัสดิ์ 3 ตรงนั้นทางแขวงทางหลวงที่ 1 ร่วมกับเทศบาล เราจะส ารวจร่วมกัน ทางชาวบ้านสุขสวัสดิ์

อธิบายมาว่า มีต้นตีนเป็ดหรือว่าพญาสัตบรรณขวางท่อระบายน้ าปากทางตรงนั้นพอดี ใกล้ ๆ ปลาทูแช็ค 

ตรงนี้คาดว่าเราคงจะต้องแก้ไขเรื่องดังกล่าวซึ่งทางรองนายกเทศมนตรีท่านกิตติ จิวะสันติการ ก็ได้

สั ่งการให้ส านักช่าง โดยผมตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานงานเบื้องต้นกับแขวงทางหลวงที่ 1 ที่จะ

เปิดทางให้น้ าระบายจากหมูบ่้านสุขสวัสดิ์ใหค้ล่องตัวมากขึ้น ก็กราบเรียนท่านประธานให้รับทราบครับ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีท่านอื่นจะอภิปรายอีก

หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  ผมอยากจะขอเสนอแนะท่านผู้บริหารสักเล็กน้อยนะครับ คือในเรื่องของงานท า

ถนนกับวางท่อมีอยู่ 2 เรื่องที่ก่อให้เกิดปัญหา แล้วก็ท าให้เกิดภาระที่ไม่จ าเป็น ที่จะต้องเกิดขึ้นเลย

นะครับ ก็คือ 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 ก็คือทางเข้าบ้าน ในการที่เราท าถนนผ่านชุมชน มันจะมีทางเข้าบ้านซึ่ง

อยากจะให้พิจารณาเรื่องความลาดที่จะน าสู่การเข้าบ้านที่ไม่ท าให้เจ้าของบ้านเดือดร้อนนะครับ 

เพราะฉะนั้นก็อยากให้ช่างควบคุมงานไปพิจารณาเรื่องนี้ก่อนนะครับ เรื่องที่ 2 ก็คือ บ่อพัก คสล. ผมก็

อยากจะให้พิจารณาเจาะเป็นร่องขนาดสัก 3 นิ้ว เพื่อที่จะระบายน้ าเข้าสู่บ่อพักได้ด้วย เนื่องจากที่ผ่าน

มาถนนกับบ่อพัก ถนนจะทรุดมากกว่า เพราะฉะนั้นก็จะมีน้ าจ านวนพอสมควรเจิ่งนองแล้วก็ไม่สามารถ

ไปที่ไหนได้ ถ้าเราเจาะเป็นร่องขนาดสัก 3 นิ้ว ตรงที่ขอบบ่อพักก็จะสามารถระบายลงได้ คือเรื่องที่ผม

พูดนี้อาจจะดูจุกจิก แต่จริง ๆ ถ้าเกิดปัญหาแล้วแก้ยากมาก เพราะว่าจะต้องมีการทุบ ต้องมีการเจาะ 

ผมเห็นหลายครั้งแล้วต้องไปท าแบบนี้นะครับ ก็ขอฝากผู้บริหาร ถ้าหากว่าเห็นเป็นประโยชน์แล้วก็

สามารถท าได้ ก็ขอช่วยรับไว้พิจารณานะครับ โดยเพราะอย่างยิ่งการแจ้งให้ผู้รับจ้างท าในขณะวันที่เรา

ส่งมอบพื้นที่ เขาจะรู้เลยว่าเป็นงานที่เขาต้องท า แต่ถ้าเราไปบอกช่วงท้าย ๆ งานที่เขาท าไปแล้ว เขาก็

อาจจะไม่ท าให้หรืออาจจะไม่เต็มใจ เพราะฉะนั้นก็เป็นจิตวิทยาการท างาน  ขอฝากผู้อ านวยการ

ส านักช่างด้วยนะครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติ

ที่ประชุมนะครับ และผมพิจารณาดูแล้ว ครบองค์ประชุม ในญัตติ ข้อ 5.13 สมาชิกท่านใดอนุมัตโิอนลด

เงนิงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 8 โครงการ เป็นเงนิจ านวน 4,575,000 บาท (สี่ล้านหา้แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

(ส านักช่าง) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณ

รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหมฯ่ จ านวน 20 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ฯ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติโอนลดเงนิ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 8 โครงการ เป็นเงนิจ านวน 4,575,000 บาท (สี่ล้านหา้แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

(ส านักช่าง) จ านวน 20 เสียง ไม่อนุมัต ิไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 8 โครงการ เป็นเงิน

จ านวน 4,575,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ส านักช่าง) จ านวน 20 เสียง, 

ไม่อนุมัต ิไม่ม,ี งดออกเสียง 1 คน (ประธาน) 

 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรอืไม่ เชญิ นายสุคนธ์  อนิเตชะ 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง อยากจะ

ขอเรียนถามผ่านทางท่านประธานถึงท่านฝ่ายบริหารว่า ปัญหาที่เกิดน้ าท่วมในชุมชนสุขสวัสดิ์ ในชุมชน

การเคหะ  2 ชุมชนนี้ได้รับผลกระทบอย่างมาก สืบเนื่องมาจากเมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน เวลา

ประมาณหา้โมงเย็นกว่า ๆ ได้มฝีนตกหนักท าใหเ้กิดปัญหามากที่สุดก็คือ น้ าฝนอาจจะระบายไม่ทันตาม

ท่อน้ าในชุมชน ก็ท าให้เกิดน้ าท่วมในหลาย ๆ ที่ หลาย ๆ แห่ง ในชุมชนสุขสวัสดิ์ ปีนี้ถือว่าหนักที่สุด ซึ่ง

ไม่เคยมีมาก่อน เราจะด าเนินการแก้ไขอย่างไร เพราะฉะนั้นผมก็ขออนุญาตท่านประธาน ขอน าภาพมา

ประกอบการพิจารณาให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาร่วมกัน ว่าเราจะด าเนินการแก้ไขอย่างไร (ประธาน : 

อนุญาตครับ) ตามภาพ ก็คือบริเวณนี้ก็หนัก เป็นถนนสุขสวัสดิ์ 3 ภาพต่อไปก็อาการหนักเช่นกัน 

เพราะว่าที่ผ่านมานั้นไม่เคยเป็นลักษณะแบบนี้มาก่อน แต่ปีนี้หนักมากนะครับ จะสังเกตดูชาวบ้าน

บางท่านนอนอยู่ที่บ้านก็มี เพราะว่าบางท่านนอนติดเตียงอยู่ ภาพนี้ก็เป็นภาพเกี่ยวกับร้านเสริมสวยใน

ถนนสุขสวัสดิ์ 3 ก็ได้รับผลกระทบเชน่กัน  ภาพนีก้็อยู่ตดิกับถนนไฮเวย์ ปากทางถนนสุขสวัสดิ์ 3 ก็ได้รับ

ผลกระทบเป็นอย่างมากเช่นกันนะครับ ทีผ่มเอาภาพมาให้ดู ก็ต้องการใหส้มาชิกสภาฯ ได้เห็นวา่ ปัญหา

ที่เกิดในชุมชนสุขสวัสดิ์มีมากมายอย่างไร เราจะได้ร่วมกันพิจารณาด้วยกัน เพราะว่าผมเชื่อแน่ว่า

สมาชิกสภาฯ ทุกคนก็มีจิตใจที่ว่าจะร่วมกันพัฒนา จะร่วมกันแก้ไข พร้อมกับทางฝ่ายบริหารอยู่แล้วนะ

ครับ เพราะฉะนั้นผมก็ใคร่ขออนุญาตเรียนถามทางท่านประธานผ่านถึงท่านผู้บริหารว่า ในเมื่อน้ า

ระบายไม่ทันแบบนี ้ต่อไปอนาคตข้างหน้าท่านจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร จะหาวิธีการอย่างไร ที่จะแก้ไข

ไม่ให้เกิดแบบนี้อีก จะท าอย่างไรให้ระบายน้ าได้ไวที่สุด คือข้อที่ 1 นะครับ ข้อที่ 2 ผมอยากจะเรียนถาม

ว่า ตามที่สภาเราได้ตั้งคณะกรรมการสามัญขึ้นมาเพื่อไปศึกษาในถนนต่าง ๆ ตามโครงการป้องกันน้ า

ท่วมที่ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา ปรากฏว่าสถานที่เราไม่อ านวยให้

ทางด้านในเมือง แต่ทางด้านชุมชนสุขสวัสดิ์ก็คงจะไม่มีปัญหานะครับ ปัญหาอาจจะมีน้อย ก็จะมี

ผลประโยชน์ถึงชุมชนการเคหะด้วย เพราะว่าน้ าจะไหลจากทุ่งนา บ้านกอกชุม บ้านหนองห้า ชุมชน

ป่าแลวทั้งหลายจะไหลลงมาสู่ชุมชนการเคหะ สุขสวัสดิ์หมด เป็นที่รองรับเหมือนกับทองประเสริฐ

เมื่อก่อน ก็รองรับจากตรงนี้ไปที่ทองประเสริฐสมัยก่อนได้รับผลกระทบเหมอืนกัน แตต่อนนี้ก็เชน่กัน สุข
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สวัสดิ์ได้รับผลกระทบมาก เพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนถามว่า โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าเพื่อ

บรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ระยะที่ 1 ด าเนินการต่อหรือยัง หรือว่า

ติดขัดตรงไหน ขอท่านช่วยชี้แนะ จะได้ไปแจ้งข่าวสารให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบ ชุมชนเขาสงสัย

มากนะครับ เรื่องที่ 3 ก็คือ ผมเคยน าเสนอที่สภานี้ครั้งหนึ่งเกี่ยวกับสถานที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่

ให้เอกชนเช่า แล้วก็ไปสร้างร้านค้าต่าง ๆ เมื่อก่อนไม่มีน้ าท่วมแถวทางสุขสวัสดิ์ 1 ไม่เคยมี พอสร้าง

อาคารร้านค้าขึ้นมา บริเวณตรงนี้เกิดปัญหาน้ าท่วมขึ้นมา ผมจึงถามว่าขอให้ท่านฝ่ายบริหารจัด

เจ้าหน้าที่ไปส ารวจดูว่าตรงนี้ได้วางท่อกันอย่างไร ผมทราบดีว่า ร้านสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมี 2 แปลง 

แล้วจะมีท่อล าเหมืองอยู่ตรงกลางนะครับ เมื่อก่อนไม่เห็นเป็นไร พอดีตอนนี้ให้เอกชนเช่าก็มีปัญหา

ขึน้มา จะด าเนนิการแก้ไขแลว้หรอืยัง ท าอย่างไรจะไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้ตอ่ไป ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  เป็นค าถามที่ดีมากนะครับ 

มีสมาชิกท่านอื่นอีกหรอืไม่ครับ เชญิ นายภัทร  โลหติกาญจน์ 

นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ขอเวลา

ไม่นานครับท่านประธาน ผมมีปัญหาที่จะให้ที่ประชุมสภาพิจารณาร่วมกัน และมีปัญหาที่จะตั้งข้อสังเกต

กับผู้บริหาร แล้วก็ต้องการความกระจ่างไม่กี่เรื่องครับ เป็นที่ทราบกันดีที่ท่านรองนายกฯ ท่านได้ชี้แจง

แล้วว่า ช่วงที่ผ่านมาฝนตกหนักมากเกินปริมาณที่อาจจะรองรับได้ ผมจะตั้งข้อสังเกต จะมีถนนอยู่เส้น

หนึ่งที่ท่วมตลอด บ่อย ๆ จะตกมากหรอืตกน้อย คือระบายไม่ทัน ก็คือบริเวณถนนสวนดอก ช่วงบริเวณ

หน้าคลินิกทันตแพทย์ ไปจนถึงบริเวณประมาณหน้าอู่อ านวย ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับ จะมีน้ าท่วมขัง

ตลอด ระบายไม่ทัน เส้นตรงนั้นไม่ทราบว่าจะติดปัญหาใดหรือจะมีทางใดบ้างที่จะสามารถช่วย

แก้ปัญหาตรงนี้ได้ เพราะมีรถจักรยานยนต์และรถยนต์จ านวนมากที่จะต้องลุยแทบทุกฤดู ทุกปีนะครับ 

ปัญหาที่ 2 จะสังเกตได้ว่าฝนตกที่ผ่านมา ถนนหลักหลายเส้นเกิดท่วมแล้วก็รอการระบาย ซึ่งบางเส้นก็

ไม่เคยปรากฏว่ามีการเจิ่งนองหรือท่วมฉับพลันมาก่อน จึงอยากจะตั้งข้อสังเกตว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ฝาย

บานพับได้ท าหน้าที่รองรับในฤดูฝน เรามีแผนที่จะปล่อยน้ าหรือวางแผนในการระบายน้ าช่วงก่อนเข้าฤดู

ฝนแล้วก็ช่วงในฤดูฝนอย่างไรบ้างครับ ขอความกระจ่างตรงนี้ ชาวบ้านจะได้เข้าใจว่าเป็นปัญหา ณ จุด

ไหนกันแน่ ในท่อระบายน้ าหรือในแม่น้ าวัง เพราะถนนทุกเส้น  หลากหลายเส้น มุ่งตรงสู่แม่น้ าวัง 

โดยเฉพาะช่วงเขตในเมือง ต าบลหัวเวียง ต าบลสวนดอก จะมีท่อระบายลงจ านวนเยอะ อีกปัญหาหนึ่ง 

ก็คือปัญหาเรื่องการก่อสร้างถนนแล้วก็ปรับปรุงบ่อพัก ตามญัตติที่ท่านผู้บริหารได้น าเข้ามาก่อนหน้า

ด้วยก็ดีจ านวน 8 โครงการ แล้วก็ถนนเส้นที่ก าลังก่อสร้างขณะนี้ก็ดี โดยเฉพาะในเขต 2 ซึ่งมีถนนทิพย์

ช้าง 1 เส้น แล้วก็ถนนที่ก าลังก่อสร้างอยู่ ขออภัยนะครับผมจ าไม่ได้ ถนนบุญวาทย์ค่ายทหาร จะเป็น

ปัญหา แต่เดิมผมก็ได้เรียนชี้แจงก่อนหน้าและในการประชุมคราวก่อนตั้งแต่ก่อสร้างถนนประสานไมตรี 

ที่ว่าทีมงานช่างก่อสร้าง ผมได้ติงในเรื่องของการทิ้งเศษวัสดุต่าง ๆ ลงในบ่อพัก ซึ่งอาจจะเป็นเศษยาง

มะตอยก็ดี หรือเศษอิฐ เศษปูนก็ดี ซึ่ง ณ ขณะนี้ยังมีปรากฏอยู่ ซึ่งผมอยากจะฝากทางผู้บริหารและได้
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ก าชับชี้แจงสั่งการลงไปในผู้ควบคุมงานหรือไปถึงทีมช่างว่าให้ดูแลปัญหาตรงนี้ ผมคิดว่าเป็นประเด็น

หนึ่งที่ท าให้น้ าระบายไม่ทัน ส าคัญมากนะครับท่านประธาน ปัญหานี้อาจจะเล็กน้อย แต่ว่าจะช่วยใน

การระบายลงสู่ท่อแล้วก็ลงสู่แม่น้ าต่อไปได้ อีกประเด็นหนึง่ครับประเด็นสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ ผมขอ

อนุญาตท่านประธานแสดงภาพนะครับ  ซึ่งเป็นประเด็นที่จะเสริมท่านอาจารย์สุคนธ์  (ประธาน : 

อนุญาต) ในโครงการที่มีการศึกษาของโยธาธิการจังหวัด ในการระบายน้ าจากชุมชนสุขสวัสดิ์ เพื่อที่จะ

ได้เข้าใจตรงกัน สิ่งที่ผมอภปิรายผมไม่ได้สร้าง หรอืพูดเอง ซึ่งผมได้ไปค้นโครงการ เรียกว่าเป็นแบบเป็น

ร่างของกรมโยธาธิการและผังเมือง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วม

พื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง ระยะที่ 1 อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ผมขอภาพต่อไปครับ เพื่อที่จะได้เห็นภาพ

ตรงกัน ผมขอเจ้าหน้าที่ขยายภาพนะครับ  ทุกท่านจะเห็นรันเวย์สนามบินที่ก าลังขยายอยู่ จะเห็นว่าทาง 

กรมโยธาธิการจะมีการด าเนินโครงการผ่าน อปท. หลายท้องที่ จะเห็นว่ามีเขตเทศบาลนครล าปางเรา

ด้วย แล้วก็มีเขตของเทศบาลเมืองเขลางค์ที่ถัดจากสุขสวัสดิ์มา ทุกท่านจะเห็นเส้นที่เขาลากนะครับ จะ

เป็นโครงการที่เราเพิ่งศึกษากัน ตั้งคณะกรรมการไปก็หลังจากเส้นประขึ้นไปข้างบน จะไปลงแม่น้ าวัง

ตรงวัดศรีรองเมือง ทุกท่านจะเห็นเส้นจากเขตเทศบาลเมืองเขลางค์จากหว้ยหาร จะเป็นเส้นลากตรงไป 

ถ้าท่านสังเกตเห็นได้น่าจะเป็นคลองชลประทานครับท่านประธาน โครงการนี้แสดงว่ากรมโยธาธิการ 

ผมคิดว่าน่าจะได้มีการศึกษาร่วมกันกับเทศบาล อบต. อื่นด้วย เพื่อที่จะท าการผันน้ าจากคลอง

ชลประทานด้วย ผมคิดว่าจุดประสงค์คงจะเป็นตรงนั้น ทีนี้เขาใช้ค าว่าท่อผันน้ า ตามค าอธิบายด้าน

ขวามือ ผมเข้าใจเอง ผมคิดว่าโครงการนี้ กรมโยธาธิการมีจุดประสงค์อาจจะเป็นการผันน้ าจากคลอง

ชลประทานมาด้วย และรองรับกับการระบายน้ าในเขตชุมชนเมืองด้วย ซึ่งผมคิดว่าประโยชน์ในการ

ก่อสร้างถ้ามีการก่อสร้างแล้วเสร็จ แล้วส าเร็จนะครับท่านประธาน อาจจะมีการผันน้ าจากคลอง

ชลประทานได้ ซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าปลายทางไปลงข้างวัดศรีรองเมืองซึ่งเป็นช่วงหลังฝายบานพับไป

แล้ว ซึ่งไม่ได้มีการกักเก็บน้ า ถ้ามีการสร้างฝายอีกที่หนึ่งตรงบริเวณท่าน้ านาก่วมใต้ ในหน้าแล้งหรือ

เวลาเทศบาลเราต้องการที่จะประสานงานไปในการล้างท่อระบายน้ าทั้งหลายในเขตเมือง ผมคิดว่าก็จะ

สามารถผันน้ าลงไปไล่น้ าเสียไปได้ บริเวณถนนประสานไมตรี แยกดอนปาน หรือแม้กระทั่งลง

วัดศรีรองเมืองจะท าให้เติมปริมาณออกซิเจนในแม่น้ าบริเวณหลังฝายบานพับได้อีกต่างหาก ควบคู่ไป

กับการระบายน้ าด้วย ผมคิดว่าโครงการนีถ้้าเป็นผลส าเร็จ อาจจะเป็นผลดีแก่ประชาชนทั้งสองด้านเลย

นะครับ ผมจึงอยากจะเรียนถาม ที่ท่านประธานได้มีความเห็นการศึกษาร่างส่งไปให้ผู้บริหาร ตอนนี้

มีการท างานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นหรือว่ามีการติดต่อประสาน หรอืมีการวางแผนงานอย่างไรต่อไปครับ 

ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  มีท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ เชิญ 

นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ 
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นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 5 กันยายน มีฝนตกฉับพลัน น้ าจ านวนมากทะลักขึ้นมาบนถนนหลาย ๆ ที่ จาก

เหตุการณท์ี่เราทราบข่าวกัน ผมอยากเสนอไปทางฝ่ายบริหารว่า ถ้าเรามีโครงการขุดลอกท่อในหมู่บ้าน

หรือว่าในเขตเทศบาลของเรา ช่วงก่อนระยะฤดูฝน น่าจะเป็นการดีนะครับ จากการที่ผมประสานกับ

กองชา่งอยู่ กองชา่งบอกว่าคนงานเราน้อยบ้าง อะไรบ้าง เราท าโครงการสักโครงการหนึ่ง เอาหนว่ยงาน

ที่อื่นมาช่วยกันจะได้ไหมครับ ยกตัวอย่างเช่น ในเขต 1 ของเทศบาลนครล าปางของเรา  ชุมชนประตูม้า 

ชุมชนก าแพงเมือง ประตูตาล ปงสนุก จากการที่ชาวบ้านรอ้งเรียนมาครับ น้ าล้นเอ่อจากล าเหมอืงขึ้นไป

ท่วมบ้าน จากการที่ผมลงส ารวจกับสมาชิกสภาฯ ของเราเมื่อวันก่อนที่ผ่านมา เราไปพบปะประชาชน 

บอกว่าที่ล าเหมืองมีวัชพืชขวางน้ าอยู่ ประกอบกับใบไม้ต่าง ๆ ที่หล่นลงมา เป็นไปได้ไหมที่เราจะมี

โครงการใหญ่ ๆ สักโครงการหนึ่ง ขุดลอกล าเหมืองก่อนที่ฤดูน้ าหลากจะเข้ามา และผมดูแล้ว จากการ

ที่เราพูดคุยกันชาวบ้านในชุมชนนั้น ๆ แต่ละชุมชนก็จะมีล าเหมืองผ่าน เขายินดีที่จะมาร่วมครับ ผมเคย

ท าที่ชุมชนจามเทวีครับ เราเชิญชาวบ้านมา ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของเราประมาณ 20-30 คน ท าแค่

ครึ่งวันก็เสร็จ ไม่มคี่าใช้จ่ายด้วย และประธานชุมชนเขาเข้มแข็งครับ เขามอีาหารมีอะไรมาเลีย้งพวกเรา

ด้วย ผมอยากฝากท่านประธานว่าทางฝ่ายบริหารได้มีโครงการแบบนี้บ้างไหม แทบไม่ต้องลงทุนเลย

ครับ เพียงแต่เราประสานกับทางชุมชน ชุมชนก็สามารถรวมตัวกันและมาร่วมกับทางเทศบาลของเรา

ได้ครับ ผมเองอยู่ในชุมชนบ้านดงม่อนกระทิงก็รู ้จักมักคุ้นกับทางเรือนจ าชั่วคราวของเราที่อยู ่ข้าง

หนองกระทิง เขาก็จะมนีักโทษช้ันดีประมาณ 20 - 30 นาย สามารถประสานเข้ามาร่วมในกิจกรรมของ

เราได้ ไม่ต้องใช้งบประมาณอะไร เพียงแต่อาจจะหาทุนสักเล็กน้อย เลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาเพื่อเป็นค่า

กิจกรรมของเรา ประกอบกับทาง ผบ.มฑบ. 32 ท่านรองฯ ดวงเดือน ไชยชนะ ก็สามารถประสานกันได้ 

จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา ทางด้านผูด้้อยโอกาสเอย ผมว่าถ้าเรามีโครงการดี ๆ แบบนีน้ะครับท่านประธาน 

ชุมชนของเราก็จะเกิดความเข้มแข็งได้ ก็จะแก้ปัญหาฉับพลันแบบเมื่อสองสามวันที่ผ่านมา ที่น้ าท่วม 

ผมได้ดูแล้วครับท่านประธานครับ ท่อระบายน้ าปกติดี อะไรก็ดี เพียงแต่มีวัชพืชและเศษกิ่งไม้เข้าไป

ขวางทาง ถ้าเรามีโครงการด ีๆ ก่อนที่น้ าหลากจะแก้ไขปัญหาได้ครับท่านประธาน ขอบคุณมากครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายสุคนธ์  อนิเตชะ 

นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสริม

อีกนิดหนึ่งนะครับ ตามที่ผมได้รับความอนุเคราะห์จากท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านกิตติ ขออนุญาต

เอ่ยนาม ให้เจ้าหน้าที่ไปส ารวจท่อในชุมชนปรากฏว่า ไม่มีอะไรอุดตัน ไม่มีอะไรสักอย่าง จะมีก็เป็น

ส่วนน้อยนะครับ แต่ว่าถ้าปกติไม่ค่อยมีปัญหา มาเจอฝนถ้าฝนมาแล้วน้ าก็มาทันทีนะครับ เพราะฉะนั้น 

ผมคิดว่าที่มีปัญหาที่สุดก็คือท่อ Box Culvert ของกรมทางหลวงนี่แหละ ถ้าสมมุติว่าโครงการของ

กรมโยธาธิการและผังเมือง จะเป็นไปได้ไหม ถ้าเราจะเอาท่อวางคู่ขนานลอดรางรถไฟไปสู่ไทวัสดุและ
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ลงหลักกิโลยักษ์ ก็จะแก้ปัญหาทางนี้  ทางโน้นก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร ทางนี้ก็จะได้ระบายนะครับ 

โครงการที่ทางกรมโยธาธิการฯ ถือว่าเป็นโครงการที่ดี เราอย่าให้ตกนะครับ เพราะถือว่าใช้ได้เลย 

เพราะว่าแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนทั้งหมดเลย ก็ขอฝากท่านฝ่ายบริหารด้วยนะครับ แล้วก็

ขอขอบคุณท่านรองนายกอีกครั้งหนึ่ง เกี่ยวกับหลังจากน้ าท่วมเสร็จ ก็ขอความอนุเคราะห์รถไปล้างถนน 

ก็ล้างเรียบร้อยแล้วครับ ประชาชนก็พึงพอใจ ผมก็ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนีด้้วยครับ  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ ฝา่ยบริหาร 

นายกิตติ จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ผมจะขออนุญาตพูดภาพรวมกว้าง ๆ ก่อนนะครับ ส่วนรายละเอียดจะ

ให้ท่านรองฯ สุรพลฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมนะครับ พูดถึงโครงการระบายน้ าระยะที่ 1 ของกรมโยธาธิการ ตั้งแต่

เรื่องเข้าสภามา ผมก็ยืนยันตั้งแต่ต้นว่าโครงการดี ไม่ได้ปฏิเสธว่าโครงการไม่ดีนะครับ เนื่องจากมี

ผลกระทบค่อนขา้งกว้างก็เลยมีการตั้งกรรมการสามัญของสภาเพื่อศกึษาเรื่องนี ้ตามที่กรรมการสามัญ

ของสภาได้ศึกษาแล้วก็ท ารายงานมา ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องของอ านาจหน้าที่ของปลัดที่ท าการแทน

นายกครั้งนั้น ว่าชอบหรือไม่ เพราะว่าควรจะถูกตั้งแต่ต้น  ว่าถูกต้องไหมนะครับ เรื่องของการ

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางกรมเจ้าท่า กรมทางหลวง ซึ่งก็ยังไม่ได้มกีารตอบรับ

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการท าโครงการนี้ เรื่องที่ 3 คือแบบก่อสร้างงบประมาณสูงถึงสองร้อย

กว่าล้าน ก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะว่า แบบรายละเอียดไม่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นในบางช่วงที่ขนาดของ Box 

Culvert แล้วก็การขุดความกว้างเกินถนน ใหญ่กว่าถนน ซึ่งจุดพวกนี้น่าจะต้องมีการเคลียร์ก่อนที่จะ

ลงมือก่อสร้าง ไม่ใช่ว่าขุดไปแล้ว Box Culvert ลงไม่ได้ ก็คากันอยู่นั่นแหละ ก็ต้องไปขออนุมัติแบบ

ท ารายการแก้ไขแล้วก็เป็นผลเสียกับชาวบ้านซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากมายนะครับ อันนีก้็เป็นหลัก ๆ 

ที่ทางกรรมการของสภาได้ศึกษา ส่งรายงานขึ้นมา แล้วผมก็ได้ไปประชุมกับจังหวัด แล้วก็ได้ท าหนังสือ

ตอบรับไปว่า ทางโยธาธิการควรจะหาแนวทางอื่นซึ่งผลกระทบกับชาวบ้านน้อยกว่านี้ รวมถึงกลุ่ม

ตัวอย่างซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมาจากอ าเภออื่น ๆ ส่วนที่ 2 เรื่องของน้ าท่วมหนัก อย่างที่

ท่านรองฯ สุรพลฯ กล่าวมาเมื่อซักครู่ คือหนักมากที่สุดเพราะว่าเกิน 75 มม.ต่อช่ัวโมง ซึ่งไม่เคยตกหนัก

ขนาดนี้ ยกตัวอย่างง่าย ๆ สมมุติว่าห้องนี้จุน้ าได้ 60,000 ลิตร แล้วเอาน้ าใส่ลงมา 300,000 ลิตรทันที  

ต่อใหร้ะบายยังไงก็ไม่ทันนะครับ ก็ต้องใชเ้วลา ซึ่งถามว่าหลายเส้นที่ไม่เคยท่วมขัง ก็ต้องท่วมขังแน่นอน

เพราะปริมาณน้ ามหาศาล วันนั้นที่เกิดเหตุการณ์ผมอยู่ในงานศพ 2 งาน ก็รับโทรศัพท์ 10 กว่าสาย ก็

ระบายได้ค่อนขา้งรวดเร็วนะครับ แล้วเราก็ท างานกันหนัก ก็ยืนยันว่าโครงการของกรมโยธาธิการซึ่งเรา

คุยกันในสภาแล้ว ทุกท่านก็เข้าใจกันตามนี้ แล้วก็จะไปช่วยกันเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังว่า โครงการนี้

เราไม่ได้ปฏิเสธนะครับ แต่ว่ายังมีติดขัดด้วยปัญหาสามสี่ประการตามที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่ เรื่องของ

สุขสวัสดิ์ 3 ซึ่งหนักมากตามที่ท่านอาจารย์สุคนธ์พูดมาเมื่อสักครู่ ท่านรองฯ สุรพลฯ ก็ได้เล่าให้ฟังเรื่อง

ต้นสัตบรรณ ส่วนเรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ก็จะให้รองฯ สุรพลฯ ชี้แจง อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม 
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ท่าน สท.ภัทรฯ ถนนสวนดอกหน้าคลินิคทันตแพทย์ถึงอู่อ านวย ผมยังนึกภาพไม่ออกจริง ๆ ยังไง

ขอทราบรายละเอียดอีกครั้งนะครับ ส่วนงานก่อสร้างถนนกับบ่อพักที่มีการทิ้งเศษวัสดุลงไปในท่อในบ่อ

ก็จะก าชับให้ว่า ให้ดูแลกวดขันเพื่อไม่ให้เป็นปัญหา ส่วนเรื่องของฝายพับที่ถามเรื่องการระบายน้ าของ

ฝายพับ ผมเรียนตั้งแตเ่รื่องญัตติฝายพับเข้าสู่สภาว่า ตัวฝายพับนีม้ีระบบการท างานที่ตัง้เป็นอัตโนมัติได้ 

คือถ้าระดับน้ าเปลี่ยน ก็สามารถเปลี่ยนตามความสูงที่เราต้องการได้ เพราะฉะนั้นหลังจากฝนตก 

เราทราบอยู่แล้วว่า หนักขนาดไหน รวมถึงการประสานงานกับทางกรมชลประทาน ปริมาณน้ าที่จะ

ปล่อยออกมา เพราะฉะนั้นการระบายน้ าออกจากฝายพับ ผมมั่นใจว่าไม่มีปัญหา แล้วก็สามารถท าให้

ประสิทธิภาพการระบายดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะมากครับ เบื้องต้นขออนุญาตเท่านี้ ส่วนรายละเอียดจะ

ขอให้รองฯ สุรพลฯ ชีแ้จงเพิ่มเติม ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายสุรพล ตันสุวรรณ 

นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ 

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ตามที่

สมาชิกได้ถามในสภาแห่งนี้ และได้รับมอบหมายจากรองนายกเทศมนตรีกิตติ จิวะสันติการ ให้ข้อมูล

เพิ่มเติม เรื่องของแม่น้ าวังก่อนนะครับ เรื่องฝายก็ดี เรื่องการระบายน้ าซึ่งหลาย ๆ ท่านเป็นห่วงทาง

เทศบาลนครล าปางเราประสานกับหน่วยงานชลประทานโดยตรงเลย ก็คือโครงการบ ารุงรักษาแม่วัง 

กิ่วลม ซึ่งประสานงานในการที่จะระบายน้ า การยกระดับน้ า ในเรื่องของการดูแลรักษาคุณภาพน้ า

ร่วมกับสิ่งแวดล้อมภาค 2 กรมควบคุมมลพิษทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไป

ถึงชุมชนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยกตัวอย่างชุมชนสิงหชั์ย ที่จะมีอาสาเขา้มาตรวจวัดคุณภาพน้ าและก็

รายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องนี้เราดูแลเป็นพิเศษจริง ๆ เพราะว่าเป็นปีแรกที่ฝายพับเริ่ม

ด าเนินการ เราก็จะดูแลเรื่องคุณภาพน้ าให้ดีที่สุด เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ ของเทศบาลของเราด้วย 

เพราะฉะนั้น เรื่องการรักษาระดับและเรื่องน้ าท่วมที่ผ่านมาไม่เกี่ยวกับฝายพับเลย เพราะว่าระดับน้ า

แม่วังนี่ไม่ได้สูงกว่าระดับตลิ่งหรือว่าถนนเลียบแม่น้ า และการระบายน้ าจากท่อลงแม่วังนั้นก็ไม่ได้มี

ปัญหาเลย จุดใหญ่ ๆ ก็จะมีจุดสวนดอก จุดทางตาลเดี่ยว แต่ว่าถ้าจะเลยเข้าไปในเขตสบตุ๋ยแล้ว ตรง

นั้นก็เข้าสู่โครงการส่งน้ าไปยังบ่อบ าบัดน้ าเสียบ้านศรีก้ าตรงนั้นก็ไม่มีปัญหานะครับ หมู่บ้านสุขสวัสดิ์ 

กลับไปที่ทางสมาชิกได้สอบถาม ขอเรียนว่าตอนนี้เรื่องของท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอข้อคิดเห็น แล้วก็

แนวทางที่ดเีกี่ยวกับการระบายน้ าในเขตเทศบาลเพื่อที่จะล้างท่อพูดง่าย ๆ นะครับ จริง ๆ แล้วของเดิมเรา

ท าอยู่แล้ว การระบายน้ าจากคลองชลประทานฝั่งซ้ายก็คือจากบ้านแลง ผ่านบ้านเสด็จ ผ่านต าบลพิชัย 

แล้วก็เลาะไปผ่านเขตเทศบาลนครล าปางของเรา ตรงพิชัยบริเวณที่เราเรียกว่า สโตร์ป่าขามตรงนั้นจะ

เป็น siphon แรกก็คือห้วยแม่กระติ๊บจะมาลงบริเวณหลังค่ายสุรศักดิ์มนตรี จะผ่านสุสานมา แล้วก็ผ่าน

วัดป่ารวกไปลงที่แม่น้ าวัง ตรงนีก้็ขอเรียนว่าเป็นไซฟ่อน ไม่ใช่เป็นประตูผันน้ า ก็คือหว้ยแม่กระติ๊บไหลมา

จากดอยพระบาท และก็ลอดคลองชลประทานมาโผล่อีกทีฝั่งต าบลพิชัย แล้วก็มาที่วัดป่ารวก แล้วก็ลง

แม่น้ าวัง ถัดมาก็จะเป็นประตูระบายน้ าที่บริเวณแยกวัดพระบาท ตรงที่ขายกล้วยทอด ไก่ทอดอยู่ 
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ก็จะเห็นว่าฝั่งซ้ายมือจะเป็นประตูระบายน้ า  ตรงนั้นถ้าเราต้องการ เราประสานกับชลประทานเปิด

ประตูระบายน้ า น้ าก็จะไหลจากคลองชลประทานมาผ่านตลาดพระบาท และก็จะเข้าสู่เทศบาลนคร

ล าปาง ผา่นถนนสนามบิน ผา่นถนนไปรษณีย์ ผา่นแยกไปรษณีย์ข้างลา่งและก็ลงไปที่แม่น้ าวัง ตรงนีเ้ป็น

ระบบระบายน้ าและรักษาคุณภาพน้ าอีกจุดหนึ่งที่มีอยู่แล้วเดิม ส่วนจุดถัดไปที่ท่านสมาชิกได้ถามเมื่อ

สักครู่ บริเวณปลายสนามบิน ตรงนั้นก็จะมีคลองชลประทานใกล้ ๆ กับอ่างเก็บน้ าของประปาภูมิภาค

จังหวัดล าปางอยู่ ตรงนั้นไม่ใช่ประตูระบายน้ า อาจจะเขียนว่าเป็นประตูผันน้ า จริง ๆ แล้วเป็น siphon 

ขออธิบายอีกรอบหนึ่ง ก็คือคลองชลประทาน น้ าจากห้วยหารมาจากดอยพระบาท ลอดคลอง

ชลประทานแล้วก็มาโผล่อีกข้างหนึ่ง แล้วก็ผ่านวัดกอกชุม ผ่านเกษตรอ าเภอเมือง เข้าสู่เขตพื้นที่ของ

เทศบาลนครล าปางร่วมกับเขตเขลางค์ มาโผล่บริเวณทุ่งนาเดิม บริเวณหลังโรงเรียนเทศบาล 7 แล้วก็

เข้าไปตามถนนสุขสวัสดิ์ 1  ตรงนั้นเป็นล าเหมืองห้วยหารและล าเหมืองแม่ปูนเดิม มาทะลุไฮเวย์ล าปาง

งาวและก็ไหลออกไปลงสู่แม่น้ าวังบริเวณหลักกิโลยักษ์ เดิมจะผา่นมาทองประเสริฐแต่ตอนนีเ้ราปิดไม่ให้

ข้ามมาทองประเสริฐ เพราะว่ามีปัญหาเมื่อก่อนนี้ทุกปีนะครับ ความเห็นผมว่าเป็นความคิดที่ดีนะครับ 

ที่ว่าผันน้ าจากบริเวณห้วยหารปลายสนามบินมาถ้าเราต้องการที่จะดูแลคุณภาพของท่อระบายน้ าก็ดี 

ของน้ าเสียก็ดีนี้ ผมจะได้ประสานกับทางชลประทาน ที่เรามีอยู่เดิมรวมไปถึงโครงการที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต เพราะว่าเป็นสิ่งที่ดี อีกประการหนึ่งที่สมาชิกได้เสนอว่า ท าท่อระบายน้ าขนานไปกับท่อของ

กรมทางหลวง ให้ไปออกหลักกิโลเลย ตรงนี้ถ้าฝั่งที่ติดกับหน้าโฮมโปร โลตัส แม็คโคร ไทวัสดุ ตรงนี้ไม่

จ าเป็นแล้วเพราะว่าเป็น Box Culvert ขนาด 2 เมตร 10 เซนติเมตร  ขนาดใหญ่ แต่ท่านก็เสนอมา ผมก็

เกิดมคีวามคิดว่า ฝัง่ของเหลี่ยงฮะเฮง ก็คือ ฝัง่บิ๊กซี คลังก๊าซ ปตท. เหลี่ยงฮะเฮงฝัง่นี้น่าสนใจที่ว่าจะขอ

ประสานกับแขวงทางหลวงน าท่อ Box Culvert ขนาดใหญ่มาคู่ขนานอีกฝั่งหนึ่งของไฮเวย์ เพราะฉะนั้นถ้า

เกิดตรงนีข้ึน้มาบริเวณคลังก๊าซ บริเวณดอนปาน เราสามารถจะเบี่ยงน้ ามาทางนีไ้ด้ บริเวณหมูบ่้านทอง

ประเสริฐก็ดี บริเวณหลังโชว์รูมมิตซูบิชิเดิม ตรงนี้หรือว่าโรงถ้วยเชาว์ ด้านหลังโรงถ้วยเชาว์ก็

สามารถจะใช้ท่อระบายน้ าตรงนี้ เลี่ยงน้ าไปทางหลักกิโลยักษ์แล้วก็ลงแม่น้ าวังบริเวณสะพานศรี

เชียงใหม่ ก็เป็นแนวคิดอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมาก ๆ นะครับ กลับมาที่หมู่บ้านสุขสวัสดิ์อีกนิดหนึ่ง ที่

เกิดปัญหานอกเหนือจากที่ฝนตกมา 75 มม. ในเวลาเพียงไม่ถึง 3 ช่ัวโมง ขอเรียนว่าตรงนี้เป็นปัญหาที่

เราเพิ่งมาเจอปีนี้ ท่านสมาชิกสภาฯ ขออนุญาตเอ่ยนามคุณสุคนธ์ก็บอกว่า น้ าไม่ท่วมมาหลายปีแล้ว 

ตั้งแต่ปี 2554 มาท่วมคราวนี้ เนื่องจากว่าฝนตกปริมาณมาก เหตุผลอีกสองเหตุผล หนึ่ง ทางหมู่บ้าน

สุขสวัสดิ์เป็นทุ่งนาเดิม ตอนนี้ปรับเป็นแปลงปลูกหญ้าแพงโกล่า ขนาดไม่น้อยกว่า ถ้าผมจ าไม่ผิดอยู่

ระหว่าง 300 - 600 ไร่จากทุ่งนาเดิม ซึ่งเป็นแก้มลิงให้เราบริเวณตอนหน้าฝน ตอนนี้ถูกปรับเป็น

โครงการปลูกหญ้าแพงโกล่านะครับ เพราะฉะนั้นแก้มลิงตรงนี้หายไปแล้ว แก้มลิงอีกอันหนึ่งบริเวณ

สหกรณ์ออมทรัพย์ ตรงนี้ก็เกิดเป็นโครงการไอคอน เทคอนกรีตเต็มพื้นที่เลย แล้วก็มีโครงหลังคา เมื่อ

วานผมคุยกับฝ่ายควบคุมอาคาร แล้วก็ได้คุยกันนอกรอบ ยังไม่ได้มาพบท่านประธานสภา อยากจะขอ

ค าแนะน าจากท่านประธานสภาในฐานะที่ท่านมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาคารสาธารณะว่า  ตรงนี้

เข้าข่ายอาคารสาธารณะไหม เพราะไม่มีอาคาร แต่ว่าพื้นที่นี้ เดิมเป็นพื้นที่แก้มลิง เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่
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และก็เราสามารถที่จะเข้าไปควบคุมเรื่องรางระบายน้ า เรื่องท่อระบายน้ า หรอืสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง

ได้หรือไม่ ก็ต้องน าเรียนท่านไว้ก่อน คงจะต้องหารือท่านนอกรอบว่าจะเกี่ยวด้วยไหม ก็ขอน าเรียนว่า

เรื่องสุขสวัสดิ์ เรื่องพื้นที่แก้มลิงที่หายไปของโครงการปลูกหญ้าของตระกูลศิรินาวิน กับไอคอนที่เช่า

พื้นที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่นี้เป็นปัญหาที่เราต้องแก้ไข แต่ที่แว๊บขึ้นมาจากที่ท่านสมาชิกได้เสนอมา

ก็คือ อาจจะต้องประสานโดยด่วนกับแขวงทางหลวง 1 ในการที่จะวาง Box Culvert ขนานไปกับ Box 

Culvert เดิมที่เขามีอยู่แต่ขนานโดยใช้ฝั่งตรงข้ามตามที่ผมน าเรียนนะครับ คาดว่านะครับคงจะครบถ้วน

และก็ที่หลาย ๆ ท่านให้ความห่วงใยเกี่ยวกับโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่จะน าน้ าลงสู่

แม่น้ าวังนั้น จริง ๆ แล้วเทศบาลนครล าปางต้องเป็นคนเสนอโครงการออกมา แต่เราไม่ได้เสนอแบบนี้ 

ไม่ได้ผา่นชุมชนแบบนี ้แตว่่าเราก็คงจะต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป แตจ่รงิ ๆ แล้วก็เป็นเรื่องที่ดเีพราะว่าเรา

มีความต้องการที่จะเบี่ยงหรือว่าปรับปรุงท่อระบายน้ าของเราอยู่แล้ว ในอนาคตหนีไม่พ้นหรอกครับ 

หมู่บ้านสุขสวัสดิ์ที่ต้องท าท่อระบายน้ าเพิ่มเติม อาจจะขยายของเดิมแล้วก็ท าอันใหม่เพิ่มเติม  เพราะว่า

พื้นที่แก้มลิงเดิมกลายเป็นพื้นที่ธุรกิจ พื้นที่เศรษฐกิจไปแล้วตรงนี้หลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องด าเนินการ

ต่อไปในอนาคต ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายสุคนธ์  อินเตชะ 

นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง คือชาวบ้าน

เดี่ยวนี้เขาทราบข่าวว่าวันที่ 12 นี้งบประมาณ 220 ล้านจะเอาไปด าเนินการที่อื่นแล้ว ชาวบ้านเขาก็

อยากจะได้ตรงนี้ ว่าจริงหรือไม่ ถามว่าของเรารับได้ไหม ตกไปจริงไหม ผมจะได้ไปตอบให้ชาวบ้านเขา

ว่าไม่ต้องเดือดร้อน เทศบาลยังด าเนินการแก้ไขอยู่ แค่นี้ครับ พอดีต้องการประสานงาน ไม่งั้นชาวบ้าน

จะไปหาท่านผู้ว่าอีก ผมก็จะได้บอกว่า อย่าไปเลยเพราะว่าทางเทศบาลก าลังด าเนินการแก้ไข ยังไม่ตก

แค่นี้ครับ ขอท่านเสนอหน่อยครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ ฝา่ยบริหาร 

นายกิตติ จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติ กระผม นายกิตต ิจวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตรี

นครล าปาง ถามว่าโครงการตกไม่ตก ไม่ใช่งบประมาณของเทศบาล เป็นงบประมาณของกรมโยธาธิการ 

แต่โครงการที่เราตอบให้ทางโยธาธิการไป รวมถึงที่ประชุมกับจังหวัด เราเพียงแต่บอกว่าให้ดูแนวทาง

อื่นที่ไม่มีผลกระทบกับความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาเขาขุดเจาะถนนสามารถเปลี่ยน

แนวได้ไหม หรอืว่าใช้เบี่ยงไปเส้นอื่นอย่างที่ท่านว่าเมื่อสักครู่ก็คือ ท าคู่ขนานไปกับทางซุปเปอร์ไฮเวย์มา 

อันนีท้างบริษัทคอนเซาท์ บริษัทที่ออกแบบเขาก าลังไปด าเนนิการ แล้วเขาคงจะน าเสนอว่าเขามีแนวทาง

ว่าจะท าแบบนี ้แบบใหม่ที่เราต้องการให้เขาแก้ไขครับ ขอบคุณครับ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สรุปก็คือ เจ้าของโครงการคือ

กรมโยธาไม่ใช่เทศบาล เพราะฉะนั้นเรื่องในการพิจารณาเป็นของเขา ไม่เกี่ยวกับเรา เราเพียงแต่เสนอ

แนวทางที่กระทบกับชุมชนเราให้น้อยที่สุดนะครับ ในเรื่องนี้ผมก็อยากจะแจ้งที่ประชุมสมาชิกสภา ฯ 

ให้รับทราบ เรื่องรายงานการศกึษาที่คณะกรรมการสามัญลงไปท ามาเป็นรายงานเล่มหนา ๆ ซึ่งทุกท่าน

ก็มีอยู่ในมือแล้ว ผมก็อยากให้ทุกท่าน โดยเฉพาะท่านที่มีความสนใจลึกซึ้งอยากให้อ่านให้ทราบ

ข้อเท็จจริง ถ้ายังไม่กระจ่างแจ้งก็ให้ลงพื้นที่ไปดูว่าที่เราท ามานี้ในทางปฏิบัติมันก่อสร้างไม่ได้นะครับ 

เพราะว่าผมก็มีความกังวลว่าในระยะหลังจากนี้ อาจจะมีผู้ที่อาจจะไม่รู้ข้อมูลหรืออาจจะประสงค์ร้าย

ต่อเทศบาลไปพูดท าให้เราเสียหาย และเราในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ถ้าเรา

มีช่องทางที่จะชีแ้จงต่อประชาชนหรอืต่อสื่อเราก็ชีแ้จงไปเลยครับ ตามรายงานที่คณะกรรมการท าขึ้นมา 

ผมกับคณะกรรมการก็ยอมลงไปศึกษา ตากแดดตากลม ไปดึงตลับเมตร ไปดูอะไรต่าง ๆ ว่าได้หรือ

ไม่ได้ ข้อเท็จจริงก็เป็นไปตามนั้นเลย ก็ขอฝากทุกท่านด้วยนะครับ ถ้าหากว่าโดยเฉพาะท่านสมาชิกสภาฯ 

ทีอ่าจจะมีท่านสื่อมวลชนหรอือะไรมาสอบถามก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะครับ ไม่มที่านใดที่จะอภิปราย

หรือสอบถามแล้วนะครับ วันนี้เราก็ประชุมกันมา ได้ใช้เวลาการประชุมมาพอสมควร ตอนนี้ก็ล่วงเลย

เวลาเที่ยงมามากแล้วครับ ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมการประชุมในครั้งนี้ ขอปิดประชุมครับ 

 

เลิกประชุม  เวลา 12.20 น. 

 

(ลงช่ือ)             

(นายวรดล  หวานแหลม) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

(ลงช่ือ)            

(นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

 หมายเหตุ  ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2566 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2566 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 
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